
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ.   ห้องประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลต าบลซ าสูง 

ผู้มาประชุม   
๑. นางทองพาด   โคตรบุญเรือง  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายจ ามะลี    โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายเต็ม    ศรีประวงศ์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
๔. นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    
๕. นางประนอม   แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    

          ๖. นายอุทัย   ชินค าหาร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายทองปุ่น  ไกยสวน   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายวิชัย  การะพันธุ์นิต  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นางสงวน  แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายจตุรงค ์  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายฉกรรจ์   โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ผู้ไม่มาประชมุ 
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสวาท    จันทหาร  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 

๒. นายยศวัจน ์  ตั้งอรุณจรัสแสง  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายส าเร็จ  สุเพ็งค า   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสมหมาย   อาสาสนา   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นางสาวปิยะพร โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายชาต ิ  มณีสา   ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
๗. นายชัยยา  โพธิรุกข์   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล  
๘. นายไชยยันต์  ร่มซ้าย   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางณีรนุช   คามวัลย์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. จ.อ.เชิดศักดิ์ ค ามูลแสน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
๑๑. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๒. นางธิดารัตน ์ หาปัญนะ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นางสาวพัทรียา บุตรดาซุย  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๔. นางอินทร์ตา  สุริยะภา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๕. นางบุษบา   ค่อมบุสดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๖. นางสาวบัวทอง   สีสุรีย์   ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๗. นางบังอร  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
๑๘. นางประดิฐ  แสงจันทร์   ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
      ก่อนถึงวาระการประชุม ของเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ได้ 

แจ้งถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศท้องถิ่น ในการประชุม หมวด ๙ 
ข้อ ๑๑๗ จนถึงข้อ ๑๒๒  การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยของที่ประชุม
เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง เชิญค่ะ 

    นายเต็ม  ศรีประวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง แจ้ง 
หมวด ๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย  
ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้า

ไปจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่ งจัดไว้ การ
แต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบชุด
สากลนิยม ชุด พระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนด ในขณะที่
ก าลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหาร ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม 
และการปรึกษาของสภา ท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ (๑) 
ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ กล่าวค าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย (๒) แสดงกิริยาอัน
พึงรังเกียจ (๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการให้เสื่อมเสียเกียรติ
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือจง ใจกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการ
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น (๔) ขัดค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่ก าลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ ใดละเมิด
ระเบียบการประชุมนี้ หรือกระท าการ ฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
มีอ านาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด หรือให้กล่าวค าขอขมาในที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ก็ได้ ในกรณีขัดค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นหรือก่อกวน
ความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการเสื่อมเกียรติ ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระท านั้น หรือสั่งให้ออกไป
จากที่ ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ ในกรณี
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืนประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจ สั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภา ท้องถิ่น น าตัวผู้นั้นออกจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิด
มีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่า 
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ไม่ สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งหยุดพักการประชุม สภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว ข้อ ๑๒๑ ใน
กรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถ
รักษา ระเบียบการประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภา
ท้องถิ่น ข้อ ๑๒๒ ค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็น
เด็ดขาด 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน และเชิญประธานกล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เจ้าคณะอ าเภอซ าสูง ฝากมาประชาสัมพันธ์ ในระหว่างวันที่  ๗-๙  มีนาคม   
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๒ จะมีงานฉลองและสมโภชองค์หลวงปู่ประเจ้าใหญ่ครบ๑,๒๒๙ ปี 

ดังนั้น เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลซ าสูง สภาเทศบาลต าบล
ซ าสูง จึงขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีดังกล่าว  

ที่ประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

๒.๑รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจ าปี ๒๕๖๑ เม่ือ
วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

ที่ประชุม   -รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
    -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
    -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่  
๕.๑ เรื่องยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซ าสูง 
หมู่ที่ ๕ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายสวาท  จันทหาร  -เรื่องยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซ าสูง หมู่ที่ ๕  
นายกเทศมนตรี   รายละเอียดดังนี้ 

เรื่องเดิม 

ด้วยเทศบาลต าบลซ าสูง ด าเนินการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมส่วนที่
เทศบาลต าบลซ าสูง เก็บรักษาเองเพ่ือด าเนินการโครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ าสูง หมู่ที่ ๕ จ านวนเงิน ๓๒๘,๐๐๐ บาท (สาม
แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้รับการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากสภา 
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เทศบาลต าบลซ าสูงในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ 
๘๙ (๑) และแก้ไขเพ่ิมเติมแล้วนั้น 

ข้อเท็จจริง 

เทศบาลต าบลซ าสูง ได้ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
เนื่องจากวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๕(๓) มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 
(๒) (ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ การจัดซื้อจัดจ้าง (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 
๗๙ โดยด าเนินการได้คู่สัญญาเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูค า
ก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๑ลงวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ จ านวน เงิน ๓๒๗,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แต่
ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าท างานเนื่องจากเหตุดังนี้ 

เทศบาลต าบลช าสูงไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ให้ผู้รับจ้างได้ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมต้อง รอการเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรให้แล้วเสร็จ
ก่อน ต่อมาหลังฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตเทศบาลได้แจ้งมอบ พื้นที่ให้ผู้รับจ้าง
เข้าด าเนินการก่อสร้าง แต่ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูค าก่อสร้าง ได้แจ้งว่า
ไม่สามารถเข้า ด าเนินการโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ซ าสูง หมู่ที่ ๕ ด้วยเหตุผลคือ ๑) บริเวณวางท่อ ระบายน้ าดังกล่าวมีต้นไม้และ
พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่ดินได้ปลูกไว้ ไม่ยินยอมให้
ตัด ต้นไม้และพืชผลทางการเกษตรเด็ดขาด ๒) ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่
ยินยอมให้ด าเนินการวางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑๐๐ 
เมตรเท่านั้น ซึ่งตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลสูงต้องวางท่อขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ x ๑๐๐ เมตร จ านวน ๑๕๑ ท่อน พร้อมท าบ่อพัก
ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๔๐ เมตร คอนกรีต ๑.๑๐ เมตร จ านวน ๑๗ บ่อ ท าให้มีข้อ
ขัดแย้งกันในสัญญาจ้างตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลซ าสูง จึงไม่ สามารถ
ด าเนินการตามสัญญาจ้างได้ 

เทศบาลต าบลซ าสูง จึงได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ประชุมพิจารณาไปแล้วเมื่อ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งมติที่ประชุมเห็น
ควรให้น าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการ จ่ายขาดเงิน
สะสมในการประชุมสภาเทศบาลต าบลช าสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี  
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๒๕๖๑ และเห็นควร มอบช่างออกส ารวจพื้นที่ใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ออกแบบให้ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว 

ข้อระเบียบกฎหมาย 

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
มาตรา ๕๕(๓) มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต 
จ าหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมี วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
๒. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ การจัดซื้อจัดจ้าง (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๗๙ 
กรณีตามมาตรา ๕๖(๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจราจา ตกลงราคากับผู้ประกอบการที่
มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายใน 
วงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๒๔ 
๓. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ (๑) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่
เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
ข้อพิจารณา 

เห็นควรให้น าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติยกเลิกโครงการ
จ่ายขาดเงินสะสมใน การประชุมสภาเทศบาลต าบลช าสูง สมัยสามัญ สมัยที่ 
๒ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ และ เห็นควรพิจารณา
แบบแปลนตามพ้ืนที่ก่อสร้างให้เหมาะสมเพ่ือให้ตรงกับความเดือดร้อนของ
ประชาชนต่อไป 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - โครงการนี้เคยได้ขอจ่ายขาดเงินสะสมและไม่สามารถด าเนินการได้ใช่ไหมคะ  
ประธานสภาเทศบาล  และขอปรึกษาสมาชิกสภาเทศบาล ว่าเห็นควรยกเลิกหรือไม่ ขอเชิญสมาชิก 

สภาเทศบาลเสนอความคิดเห็น เชิญค่ะ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศร ี  -ตามท่ีได้ชี้แจงมาก็มีความเข้าใจแล้ว แต่อยากขอสอบถามเพ่ิมเติมว่า ในตอน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ที่จะท าโครงการนี้ ฝ่ายบริหารได้ไปส ารวจและได้คุยกับชาวบ้านบ้างหรือไม่  

เพราะถ้าลงไปคุยกับชาวบ้านแล้วและท าการส ารวจแล้ว ท าไมถึงได้ยกเลิก 
โครงการนี้ 

นายสวาท  จันทหาร  -เดิมทีได้รับข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของชุมชนว่า เวลาฝนตก น้ าไหลตามท่อ เมื่อ 
นายกเทศมนตรี หมดเขตชุมชนน้ าก็ไหลไปตามร่องดิน ถึงจะไปรวมกันที่ร่องน้ าคอนกรีตของ

เทศบาล ซึ่งปัญหาในเรื่องนี้คือ น้ าไหลมากท าให้น้ าไหลทะลักออกร่องน้ า และ 
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ไหลลงไปพ้ืนที่ท าการเกษตรของชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านน าปูนไปปิดปากท่อ
คอนกรีตที่เทศบาลได้ท าไว้ พอถึงฤดูฝนมาอีกท าให้เกิดปัญหามากกว่าเดิมคือ
น้ าไหลทะลักออกมามากกว่าเดิม ชาวบ้านจึงได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ด ารงธรรม 
และอ าเภอซ าสูงได้เชิญเทศบาลไปประชุมเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ร่วมกับชาวบ้าน และได้คุยกับชาวบ้านถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันนั้น 
ก็ได้ออกแบบพร้อมประมาณการเรียบร้อยแล้วทั้งชาวบ้านก็ยินดีกับการแก้ไข
ปัญหา ต่อมาเทศบาล ได้ผู้รับจ้างเพื่อจะด าเนินโครงการดังกล่าวและเข้า
ด าเนินโครงการเจ้าของที่นาได้มาขัดขวางการด าเนินงานโดยห้ามไม่ได้ตัด
ต้นไม้ ท าให้การด าเนินงานไม่ได้เป็นไปอย่างที่วางแผน เนื่องจากเจ้าของที่นา
ไม่อนุญาตให้ตัดต้นไม้และไม่ให้ท าลายทรัพย์สินทางการเกษตรจึงไม่สามารถ
ลงท่อและด าเนินการต่อได้ จึงจ าเป็นต้องยกเลิกโครงการนี้ไป 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี จะขอมติให้ยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต 

เสริมเหล็กบ้านซ าสูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๓๒๘,๐๐๐ บาท ขอมติเห็นชอบค่ะ 
มติที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต 

เสริมเหล็กบ้านซ าสูง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๓๒๘,๐๐๐ บาท  
เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    ๕.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
    ๕.๒.๑ โครงการวางท่อ PVC ขนาด ๑๖ นิ้ว ชั้น ๕ จ านวน  ๓๗  ท่อน  

พร้อมบ่อพัก จ านวน ๑๘ บ่อ งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐.- บาท  
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  -จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นที่ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ กองช่าง  
นายกเทศมนตรี   ปลัดเทศบาล ก็ได้ออกไปส ารวจและพูดคุยกับชาวบ้าน พร้อมทั้งประชุม 

ย่อยเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการปรับเปลี่ยนระบบท่อจาก เดิม
เป็นท่อคอนกรีตขนาดใหญ่ เปลี่ยนมาเป็น ท่อ PVC ขนาด ๑๖ นิ้ว หรือขนาด 
๔๐ เซนติเมตร รายละเอียดดังนี้ 

ด้วยเทศบาลต าบลซ าสูง มีความจ าเป็นต้องจ่ายขาดเงินสะสมส่วนที่
เทศบาลต าบลซ าสูง เก็บรักษาเองเพ่ือด าเนินการ โครงการวางท่อพีวีซี ขนาด 
๑๖ นิ้ว ชั้น ๕ จ านวน ๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๑๘ บ่อ และโครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าล าห้วยโสกโครก จ านวน ๒ แถว และเห็นควรน าเข้าประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
เพ่ือขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ (๑) และ
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิก 
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จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ 

เทศบาลต าบลซ าสูง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการวางท่อ 
PVC ขนาด ๑๖ นิ้ว ชั้น ๕ จ านวน  ๓๗  ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน ๑๘ บ่อ 
งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐.- บาท  

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยหรือไม่ เชิญ
ประธานสภาเทศบาล  ค่ะ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศร ี  -ตามท่ีผู้บริหารชี้แจงมา ได้มีความเข้าใจเป็นอย่างดี ผมมองว่า เมื่อเทศบาลจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ แต่เจ้าของพื้นที่มีปัญหา ไม่

ยอมให้เข้าด าเนินการ ผมว่าน่าจะมีมาตรการการแก้ไขในตรงจุดนี้ เพราะพ้ืนที่
จะด าเนินการก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง แต่ก็ยังกลัวผลกระทบต่อพืชผลทาง
การเกษตร ผมมองว่าเห็นแก่ตัวเกินไปครับ 

นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดมาก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งในตอน 
สมาชิกสภาเทศบาล แรกจะท าเป็นร่องคอนกรีตขนาดใหญ่ ๘๐ เซนติเมตร แต่ไม่ยอมให้ด าเนินการ 

แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นท่อ PVC ขนาด ๔๐ เซนติเมตร แล้วชาวบ้านยอมให้
ด าเนินการ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่นั้น
ค่ะ 

นายทองปุ่น  ไกยสวน  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงมาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ แต่ขนาดท่อ  
สมาชิกสภาเทศบาล PVC ขนาด ๔๐ เซนติเมตร จะมีขนาดเล็กไปหรือไม่ หากฝนตกมาแล้วชะล้าง

เศษขยะ ดิน โคลน หิน เข้าไป อาจจะท าให้ท่ออุดตันได้ อยากให้ฝ่ายบริหาร
ได้พิจารณาอีกครั้งครับ 

นายสวาท  จันทหาร -ขอบคุณสภาฯที่ร่วมแก้ไขปัญหา หากไม่มีท่อระบายน้ าเลยก็จะเกิดปัญหา 
นายกเทศมนตรี บริเวณถนนส าราญ ๑ เจ้าของที่นาเขาแก้ไขปัญหาโดยขุดลอกที่นาของแกโดย

ท าเป็นคลองดิน ซึ่งไม่สามารถรองรับน้ าที่จะส่งไปยังคลองคอนกรีต ท าให้น้ า
ทะลักเอ่อล้น ท าให้ชาวบ้านไปปิดฝาท่อคอนกรีตที่เทศบาลได้เคยด าเนินการ
ไว้แล้วนั้น และกองช่างพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ก็ได้ออกไปส ารวจและได้คุยกับ
เจ้าของที่นาดังกล่าวแล้ว โดยให้ด าเนินการลงท่อขนาด ๔๐ เซนติเมตร ซึ่ง
ไม่ใช่ท่อคอนกรีต ซึ่งฝ่ายบริหาร ปลัดเทศบาลและทีมงานกองช่าง ก็ได้
พิจารณาร่วมกันแล้ว โดยจะน าท่อ PVC ขนาด ๔๐ เซนติเมตร เพ่ือน าไปลง
และรองรับน้ า และจะท าฝาบ่อพักน้ าจ านวน ๑๘ บ่อ เพ่ือระบายน้ าไม่ให้เอ่อ
ล้นออกมาระหว่างท่อ ซึ่งการอุดตันของดิน ทราย  ขยะ ก็จะท าการเปิดฝาบ่อ
พักท้ัง ๑๘ บ่อ ฉะนั้น ปัญหาการอุดตัน ก็คงจะเป็นไปได้น้อย จึงขอให้สภา
เทศบาลต าบลซ าสูงได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมดังกล่าวด้วยครับ 

 
 
 



-๘- 
 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูงท่านใดสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมเพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการวาง

ท่อ PVC ขนาด ๑๖ นิ้ว ชั้น ๕ จ านวน ๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน ๑๘ บ่อ 
งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐.- บาท ขอมติเห็นชอบค่ะ 

มติที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการวาง 
ท่อ PVC ขนาด ๑๖ นิ้ว ชั้น ๕ จ านวน ๓๗ ท่อน พร้อมบ่อพักจ านวน ๑๘ 
บ่อ งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐.- บาท เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ 
– เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
๕.๒.๒  โครงการสร้างท่อระบายน้ าล าห้วยโสกครก จ านวน ๒ แถว 
งบประมาณ ๔๑,๐๐๐.-บาท 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  -ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ที่ได้อนุมัติจ่ายขาด 
นายกเทศมนตรี   สะสมโครงการวางท่อ PVC ขนาด ๑๖ นิ้ว ชั้น ๕ จ านวน ๓๗ ท่อน พร้อม 

บ่อพักจ านวน ๑๘ บ่อ งบประมาณ ๓๖๓,๐๐๐.- บาท ก่อนที่จะไปขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม ผมขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการเงินการคลัง 

แบบรับรองยอดเงินสะสมเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เทศบาลต าบลซ าสูง 

อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 
ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ 

 

เงินสะสมส่วนที่เก็บรักษาไว้  ณ  เทศบาลต าบลซ าสูง             ๒๐,๐๐๑,๖๓๒.๘๔  บาท 
    หัก   เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท.    ๕,๗๐๕,๗๘๙.๘๓  

กันเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน  ๗,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ 
กันไว้กรณีสาธารณภัย ๑๐% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ๔,๘๑๙,๐๘๐.๐๐ 
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงคันคูล าห้วยสายบาตร     ๔๗๗,๐๐๐.๐๐ 
                      ๑๘,๘๖๑,๘๖๙.๘๓  
เงินสะสมที่เก็บรักษาไว้เองที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้     ๑,๑๓๙,๗๖๓.๐๑  บาท 

-โครงการสร้างท่อระบายน้ าล าห้วยโสกครก จ านวน ๒ แถว งบประมาณ 
๔๑,๐๐๐.-บาท สืบเนื่องมากจาก ฤดูฝน เมื่อน้ ามาท าให้จ าเป็นต้องมีท่อ
ระบายน้ า และกองช่างเทศบาลต าบลซ าสูง ได้ออกแบบท่อระบายน้ าไว้เป็น
แบบ ๒ แถว หากน้ าที่ไหลมาก็จะไหลมารวมกันที่ท่อระบายน้ า ๒ แถวนี้  ซึ่ง
ทั้งสองโครงการที่ได้ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมนี้รวมเป็นเป็นงบประมาณ 
๔๐๔,๐๐๐ บาท ซึ่งมีเงินสะสมท่ียังสามารถใช้จ่ายได้ จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลซ าสูงได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
 



-๙- 
 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดมา มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดสงสัยหรือไม่ เชิญค่ะ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศร ี  -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมาและได้ขอให้พิจารณาอนุมัติโครงการ 
สมาชิกสภาเทศบาล  สร้างท่อระบายน้ าล าห้วยโสกครก จ านวน ๒ แถว งบประมาณ ๔๑,๐๐๐.- 

บาท ซึ่งก็ถือว่าเป็นงบประมาณท่ีไม่มากนักและยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่ี 
น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลซ าสูงของเรา ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง 
ครับที่จะให้ด าเนินโครงการดังกล่าว 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูงท่านใดสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมเพ่ืออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการ 

สร้างท่อระบายน้ าล าห้วยโสกครก จ านวน ๒ แถว งบประมาณ ๔๑,๐๐๐.- 
บาท ขอมติเห็นชอบค่ะ 

มติที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการ 
สร้างท่อระบายน้ าล าห้วยโสกครก จ านวน ๒ แถว งบประมาณ ๔๑,๐๐๐.- 
บาท เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

    ๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ (ครภุัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถสามล้อบรรทุก รุ่นกันสาด) 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร   -ตามท่ีได้มีการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ไป 
นายกเทศมนตรี   แล้วนั้น และได้ตั้ง ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

รถสามล้อบรรทุก รุ่นกันสาด ไว้ แต่เนื่องจากตั้งไว้แล้วไม่ตรงสเปกกับ
ท้องตลาด เพราะท้องตลาดมีการปรับเปลี่ยนสเปกรถสามล้อบรรทุกนี้แตกต่าง
จากที่ได้ตั้งไว้ จึงจ าเป็นต้องน าเข้าสภาเทศบาลเพ่ือเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงให้
ตรงกับสเปกที่บริษัทรถได้ผลิตออกมารายละเอียดดังนี้ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถสามล้อบรรทุก  รุ่นกันสาด  จ านวน  1  คัน  ส าหรับ
ใช้ในห้องปฏิบัติราชการของกองช่าง  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งตามราคาท้องถิ่น  คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่ก าหนด ดังนี้ 
1) ขนาดเครื่องยนต์ 175 ซีซี 
2) เชื้อเพลิงน้ ามันเบนซิน 91 
3) ระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้ 5 เกียร ์
4) ขนาดถังน้ ามัน 12 ลิตร 
5) ขนาดล้อ ล้อหน้า 4.5-12 ล้อหลัง 4.5-12 
6) มีหลังคาหน้า 
7) ขนาดตัวรถ 130x330 เซนติเมตร 
 



-๑๐- 
 
8) ขนาดกระบะ เปิดได้ 3 ด้าน 130x180 เซนติเมตร 
9) ระบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 
10) น้ าหนักบรรทุก 500-700 กิโลกรัม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่2) 
ประจ าปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 24 ล าดับที่ 3 

นายฉกรรจ์  โพธิ์ศร ี  -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงมา ตอนแรกรถขนาด  
สมาชิกสภาเทศบาล  1) ขนาดเครื่องยนต์ 175 ซีซี 

2) เชื้อเพลิงน้ ามันเบนซิน 91 
3) ระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้ 5 เกียร ์
4) ขนาดถังน้ ามัน 12 ลิตร 
5) ขนาดล้อ ล้อหน้า 4.5-12 ล้อหลัง 4.5-12 
6) มีหลังคาหน้า 
7) ขนาดตัวรถ 130x330 เซนติเมตร 
8) ขนาดกระบะ เปิดได้ 3 ด้าน 130x180 เซนติเมตร 
9) ระบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 
10) น้ าหนักบรรทุก 500-700 กิโลกรัม 
คือเมื่อเปรียบเทียบกับสเปกใหม่ 
1) ขนาดเครื่องยนต์ 175 ซีซี 
2) เชื้อเพลิงน้ ามันเบนซิน 91 
3) ระบบเกียร์เดินหน้าถอยหลังได้ 5 เกียร ์
4) ขนาดถังน้ ามัน 12 ลิตร 
5) ขนาดล้อ ล้อหน้า 4.5-12 ล้อหลัง 4.5-12 
6) มีหลังคาหน้า 
7) ขนาดตัวรถ 120x320 เซนติเมตร 
8) ขนาดกระบะ เปิดได้ 3 ด้าน 120x170 เซนติเมตร 
9) ระบบเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 
10) น้ าหนักบรรทุก 500-700 กิโลกรัม 
11) พร้อมจดทะเบียนรถและพ.ร.บ.     - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม (ครั้งที่2) 
ประจ าปี พ.ศ.2561 หน้าที่ 24 ล าดับที่ 3 
 ซึ่งขนาดลดลงราคาก็ต้องลดลงตามแต่นี่ 
ราคายังคงเท่าเดิม อยากทราบว่าราคาต้องลดลงไหมครับ 
 



-๑๑- 
 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  -เชิญผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายกเทศมนตรี 
นายไชยยันต์  ร่มซ้าย  -ตามท่ีได้แจ้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒   
ผู้อ านวยการกองช่าง  งบประมาณนั้น เราไม่ตั้งค่า พรบ.และทะเบียนไว้ ซึ่งรถประเภทนี้ จะต้อง 

ได้รับการรับรองจากวิศวกร เพ่ือน ามาต่อทะเบียนและพรบ. โดยปกติรถ
ประเภทนี้ถูกน ามาใช้ในพ้ืนที่จ ากัด แต่เมื่อน ามาใช้ในสถานที่ราชการ 
จ าเป็นต้องมีการจดทะเบียนและพรบ. และขนาดเครื่องยนต์ก็เพ่ิมจากเดิม 
เป็นขนาด ๒๐๐ ซีซี ครับ จึงท าให้ราคารถดังกล่าวไม่ได้ลดลงตามสเปกใหม่
ครับ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายทองปุ่น  ไกยสวน  -ตามท่ีท่านผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดมาก็ชัดเจนดี แต่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ก่อนที่จะมีการน าเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย น่าจะหาข้อมูลที่มีความ

ชัดเจนให้มากกว่านี้ จะได้ไม่ต้องมีการแก้ไขครับ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศร ี -เห็นด้วยกับท่าน สท.ทองปุ่น เป็นอย่างยิ่ง อยากให้มีความชัดเจนใน 
สมาชิกสภาเทศบาล  รายละเอียดมากกว่านี้ครับ 
นายสวาท  จันทหาร  - ขอขอบคุณสภาเทศบาล ที่ตั้งข้อสังเกต การที่น าเข้าเทศบัญญัติ 
นายกเทศมนตรี งบประมาณรายจ่ายตั้งแต่ตอนแรกท่ีเราก าหนดสเปก เราไม่ได้โกหกหรือ

บิดเบือนข้อมูล เพียงแต่ว่าบริษัทที่ท าการผลิตไม่ได้ผลิตตามสเปกที่ตั้งไว้ตั้งแต่
แรกแล้ว หากไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ก็จะไม่สามารถซ้ือครุภัณฑ์
ได้ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูงท่านใดสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมเพื่ออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ครภุัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถสามล้อบรรทุก รุ่นกันสาด)  ขอมติเห็นชอบค่ะ 

มติที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ครภุัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถสามล้อบรรทุก รุ่นกันสาด) เห็นชอบ จ านวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – 
เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
๖.๑  การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ  

ประจ าปี ๒๕๖๒ เชิญค่ะ 



-๑๒- 
 

นายเต็ม  ศรีประวงศ์    - ผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี  
เลขานุการสภาเทศบาล   ๒๕๖๒ ดังนี้ 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน - ๒   
พฤษภาคม ๒๕๖๒  มีก าหนด  ๓๐ วัน 

     ผู้รับรอง นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรีและนายอุทัย  ชินค าหาร 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม    -มีมติเห็นชอบ จ านวน  ๑๐ เสียง ไม่ออกเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๒ เชิญเสนอ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี   -ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม  
สมาชิกสภาเทศบาล   – ๓ กันยายน ๒๕๖๒  มีก าหนด  ๓๐ วัน 
     -ผู้รับรองนายวิชัย  การะพันธุนิตย์และนายจตุรงค์  โพธิ์ศรี 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม    -มีมติเห็นชอบ จ านวน  ๑๐ เสียง ไม่ออกเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๒ เชิญเสนอ 
นายทองปุ่น  ไกยสวน   -ผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔  
สมาชิกสภาเทศบาล   พฤศจิกายน – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  มีก าหนด  ๓๐ วัน 
     ผู้รับรอง นายอุทัย ชินค าหาร และ นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม    -มีมติเห็นชอบ จ านวน  ๑๐ เสียง ไม่ออกเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  ๑  เสียง 
     ๖.๒ การก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  

๒๕๖๓ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง   -การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง เสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ  

สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๓ เชิญค่ะ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี    - ผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  
สมาชิกสภาเทศบาล ๒๕๖๓ ดังนี้ สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ – ๓ มีนาคม  ๒๕๖๓  มีก าหนด  ๓๐ วัน 
 



-๑๓- 
 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  มีใครจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
มติที่ประชุม    -มีมติเห็นชอบ จ านวน  ๑๐ เสียง ไม่ออกเสียง   -  เสียง 
     งดออกเสียง  ๑  เสียง 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  -ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออะไรอีก 
ประธานสภาเทศบาล   หรือไม ่
นายสวาท  จันทหาร   -ตามท่ีได้รับมอบนโยบายจากนายอ าเภอซ าสูง โดยมีนโยบายให้กับ 
นายกเทศมนตรี    ผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกอบต.  

เจ้าหน้าที่ ภายในเขตเทศบาลต าบลซ าสูง ให้มีเสื้อประจ าอ าเภอ หาก
ใครสนใจเสื้อดังกล่าวก็ให้ไปสั่งได้ที่อ าเภอกับเสมียนตราอ าเภอซ าสูง
ครับ หรือหากไม่สะดวก ให้สั่งได้ที่กองคลังเทศบาลต าบลซ าสูงครับ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอุทัย  ชินค าหาร   -ได้รับค าร้องเรียนเรื่องต้นตีนเป็ด ซึ่งต้นตีนเป็ดจะโค่นล้มในเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล   ชุมชน จึงอยากจะขอความอนุเคราะห์เทศบาลเพ่ือให้ด าเนินการตัด 

ต้นตีนเป็ดให้ด้วยครับ 
นายสวาท  จันทหาร    -เคยได้รับข้อร้องเรียน ถ้าจ าไม่ผิดอยู่บ้านยายบุญพริ้ง แต่เจ้าของไม่ 
นายกเทศมนตรี    ยินยอมให้ตัด เราก็ไม่สามารถด าเนินการตัดให้ได้ครับ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  -ในเรื่องนี้ มอบให้ สท.อุทัย ชินค าหาร ไประสานกับเจ้าของต้น 
ประธานสภาเทศบาล ตีนเป็ดด้วย ว่าจะให้ตัดหรือไม่ ซึ่งจะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 
นายทองปุ่น  ไกยสวน - ฝากประธานสภาฯ ถึงฝ่ายบริหาร เรื่องไฟฟ้าสายโรงพักไม่ติด  
สมาชิกสภาเทศบาล อยากให้คณะผู้บริหารไปแก้ไขให้ด้วยครับ มี ๕ จุดด้วยกัน  
 -เจ้าหน้าที่ต ารวจขอถังขยะเพ่ิมตรงทางเข้าปากซอย เนื่องจากถังขยะ

ไม่พอใช้ เพราะแม้ค้าตลาดสดน าขยะมาท้ิงท าให้ขยะล้น และท าให้ไม่
เพียงพอ 

 -ข้างร้านอีฮงมอเตอร์ น้ าเน่าเสีย เราควรจะมีวิธีการจัดการที่ดี
มากกว่านี้ หรือตั้งงบประมาณในการด าเนินการแก้ไขแบบจริงจังครับ 

 -ฝากท่อระบายน้ าสายใบบุญ ตอนนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา 
รบกวนช่วยแก้ไขปัญหาในจุดนี้ด้วยครับ 

นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี -ถนนทางไปนาพ่อทองผัด ถนนใกล้ขาด หากไม่ซ่อมแซมภายในปีนี้ 
หาก 

สมาชิกสภาเทศบาล มีน้ าพัดผ่าน ปีหน้าถนนเส้นนี้ขาดแน่นอนครับ 
 -ถนนสายกุดเสียงตรงคอสะพาน อยากให้เอาดินลูกรังไปลงลูกสัก ๓-

๔ รถครับ เพื่อเป็นการซ่อมแซมให้มีอายุการใช้งานต่อไปครับ 
  



-๑๔- 
 

-ถนนสายประชาร่วมใจ ที่นายกบอกว่าถ้าไม่บริจาคก็ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เพราะบริจาคแล้วเจ้าของพ้ืนที่ต้องเสียค่ารางวัดเอง จึง
อยากขอความอนุเคราะห์เทศบาลในการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วย 

 -ไฟฟ้าหนองบ่อตรงข้ามหนองจีปุ้ย ไฟฟ้ากระพริบแก้ไขให้ด้วยครับ 
 -ขยะทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง หากเข้าฤดูน้ าหลาก จะท าให้ขยะมาอุดตัน

ท่อระบายน้ า ฝากฝ่ายบริหารดูแลด้วยครับ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
นายสวาท  จันทหาร   -เรื่องไฟฟ้าโรงพักซ าสูงนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของไฟฟ้าภูมิภาค  
นายกเทศมนตรี    ส่วนไฟฟ้าด้านหน้าเป็นความรับผิดชอบของทางหลวง 
     -เรื่องถังขยะ ตอนนี้เราได้คุยกับผู้ประกอบการ แม่ค้าตลาดสด ที่ 

ได้มาท าสัญญาใหม่กับเทศบาลแล้ว หากใครท าผิดกฎ จะท าการ
ยกเลิกสัญญาทันดีครับ 
-ท่อน้ าเสียข้างร้านอีฮง ได้ส ารวจแล้วคือจะด าเนินการ ดังนี้ รื้อ หรือ
ออกแบบใหม่โดยจะให้ผู้อ านวยการกองช่างออกแบบประมาณการ 
-ถนนสายทางพาดผ่านเรียกกุดเสียวใช่หรือไม่ เราจะลงคอนกรีตไป 
๓๐๐-๔๐๐ เมตร ในส่วนที่เหลือจะลงลูกรังและทางที่เลยไปก็มีแผน
จะด าเนินการส ารวจหากเราเอาคอคตออกน้ าจะได้ไหลสะดวก 

นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี   -ทางจรดสะพานถนนจะช ารุดตรงนี้ ผู้รับเหมาบอกว่าเป็นเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล   มหาสารคาม ไม่ใช่เขตของเรา 
นายสวาท  จันทหาร   -ทางดังกล่าวหากเราซ่อมได้ก็จะด าเนินการซ่อมให้ครับ 
นายกเทศมนตรี    -ถนนข้างร้านขายของเก่าก็จะแก้ไขโดยลงลูกรังให้แล้วเสร็จ 
     -ซอยประชาร่วมใจเมื่อบริจาคแล้วไม่มอบเราก็ไม่กล้าด านินการ 

เพราะโฉนดต้องมีการแบ่งแยกเป็นถนนสาธารณะอย่างชัดเจนถึงจะ
ด าเนินการได ้
-ไฟฟ้าหนองจีปุ้ย ก็ให้เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าไปดูตลอด โดยออกส ารวจ
สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะได้ด าเนินการต่อไป 
-เรื่องการจัดเก็บขยะ เรื่องการทิ้งขยะก็ฝากท่านให้ชี้แจงหรือบอกกับ
ชาวบ้านไม่ใช่ที่ทิ้งขยะ ความรับผิดชอบในการรักษาความสะอาดก็
ต้องช่วยกัน เพราะเป็นหน้าที่ทุกท่านที่ต้องรักษาความสะอาดร่วมกัน 
-ส่วนข้างร้านอีฮง ก็ได้ออกส ารวจและจะด าเนินการลาดยางแอสฟัลต์
ต่อไป 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  - มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ท่านใดสงสัยหรือจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล   หรือไม่ ถ้ามีไม่ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูงทุกท่าน  

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลซ าสูงที่ได้เข้าร่วมประชุมสภา
เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒  ขอปิดการประชุมค่ะ 

 
เลิกประชุม  ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
 

  (ลงชื่อ) ……เต็ม   ศรีประวงศ…์…ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายเต็ม   ศรีประวงศ์) 
                เลขานุการสภาเทศบาล 
 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลซ าสูง (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล)ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ ...๑๕..เดือน...มีนาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(ลงชื่อ)………ฉกรรจ์  โพธิ์ศรี………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี) 
 

(ลงชื่อ)……วิชัย  การะพันธุ์นิต………รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายวิชัย  การะพันธุ์นิต) 
 

(ลงชื่อ)………ประนอม  แก้วใส………เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางประนอม  แก้วใส) 
 

 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ......๒...... เดือน...พฤษภาคม......พ.ศ...๒๕๖๒.. 
 

(ลงชื่อ)…ทองพาด  โคตรบุญเรือง……ประธานสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
                    (นางทองพาด  โคตรบุญเรือง) 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันที่   ๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ.   ห้องประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลต าบลซ าสูง 

ผู้มาประชุม   
๑. นางทองพาด   โคตรบุญเรือง  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายจ ามะลี    โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายเต็ม    ศรีประวงศ์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
๔. นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    
๕. นางประนอม   แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    

          ๖. นายอุทัย   ชินค าหาร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายทองปุ่น  ไกยสวน   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นางสงวน  แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายจตุรงค์  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายฉกรรจ์   โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวิชัย   การะพันธุ์นิต  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสวาท    จันทหาร  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 

๒. นายยศวัจน ์  ตั้งอรุณจรัสแสง  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายส าเร็จ  สุเพ็งค า   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสมหมาย   อาสาสนา   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นางสาวปิยะพร โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายชาต ิ  มณีสา   ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
๗. นายชัยยา  โพธิรุกข์   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล  
๘. นายไชยยันต์  ร่มซ้าย   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางณีรนุช   คามวัลย์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. จ.อ.เชิดศักดิ์ ค ามูลแสน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
๑๑. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๒. นางธิดารัตน ์ หาปัญนะ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นางสาวพัทรียา บุตรดาซุย  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๔. นางอินทร์ตา  สุริยะภา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๕. นางบุษบา   ค่อมบุสดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๖. นางบังอร  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  คนงานทั่วไป 
๑๗. นางประดิฐ  แสงจันทร์   ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 
 
 



-๒- 
 

 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
      ก่อนถึงวาระการประชุม ของเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ได้ 

แจ้งถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศท้องถิ่น ในการประชุม หมวด ๙ 
ข้อ ๑๑๗ จนถึงข้อ ๑๒๒  การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยของที่ประชุม
เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง เชิญค่ะ 

    นายเต็ม  ศรีประวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง แจ้ง 
หมวด ๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย  
ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้า

ไปจะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ การ
แต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบชุด
สากลนิยม ชุด พระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนด ในขณะที่
ก าลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหาร ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม 
และการปรึกษาของสภา ท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ (๑) 
ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ กล่าวค าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย (๒) แสดงกิริยาอัน
พึงรังเกียจ (๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการให้เสื่อมเสียเกียรติ
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือจง ใจกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการ
ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น (๔) ขัดค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่ก าลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ ใดละเมิด
ระเบียบการประชุมนี้ หรือกระท าการ ฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
มีอ านาจตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด หรือให้กล่าวค าขอขมาในที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ก็ได้ ในกรณีขัดค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นหรือก่อกวน
ความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการเสื่อมเกียรติ ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระท านั้น หรือสั่งให้ออกไป
จากที่ ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ ในกรณี
ประธานสภาท้องถิ่นสั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืนประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจ สั่งเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท าหน้าที่
รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภา ท้องถิ่น น าตัวผู้นั้นออกจากที่
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิด
มีการส่งเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่า 
 



-๓- 
 

ไม่ สามารถจะรักษาระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งหยุดพักการประชุม สภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว ข้อ ๑๒๑ ใน
กรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถ
รักษา ระเบียบการประชุมไว้ได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภา
ท้องถิ่น ข้อ ๑๒๒ ค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็น
เด็ดขาด 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน และเชิญประธานกล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒  
ประธานสภาเทศบาล   และวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ขออนุญาตลาไม่เข้าร่วมประชุม ๑  

ท่าน คือ นายวิชัย  การะพันธุ์นิต ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

๒.๑รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒ เม่ือ
วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขตรงจุดไหนหรือไม่ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  -ขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๖ เพ่ิมค าว่า สอบ 
สมาชิกสภาเทศบาล แก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่ ๒ แก้ไขค าว่า ๒๕๖๒ เป็น 

๒๕๖๓ 
 แก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๑๓ บรรทัดที่ ๒ จากข้างล่าง แก้ไขจาก ค าว่า

สะพาด เป็นค าว่า สะพาน 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -แก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๘ เปลี่ยนขนาดท่อ  จาก ๑ นิ้ว เป็น ๑๖  
ประธานสภาเทศบาล นิ้ว แกไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๓ จากงานหลวงปู่พระเจ้าใหญ่ จาก 

๑๒๙ ปี เป็น ๑,๒๒๖ ปี  
ที่ประชุม   -รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
    -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
    -ไม่มี 
 
 
 
 



-๔- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ในวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาล จะเสนออะไรหรือไม่หรือฝ่ายบริหารจะ 
ประธานสภาเทศบาล  เสนออะไรหรือไม่ เชิญค่ะ 
นายสวาท  จันทหาร  -แจ้งงานพระราชพิธี ซึ่งได้รับการประสานจากอ าเภอซ าสูง แต่ก าหนดการก็ยัง 
นายกเทศมนตรี ไม่แน่ชัด แต่เราในนามข้าราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ต้องแสดงความ

จงรักภักดี ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิธีเช้าท าบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ง วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมดูพิธีราชาภิเษก วันที่ ๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมพิธีโดยการแต่งกายชุดปกติขาวเครื่องใหญ่  

 -ในส่วนของเทศบาลต าบลซ าสูง ได้ด าเนินการโครงการดังกล่าว โดยจะอยู่ใน
ส่วนของการจัดสถานที่เพ่ือท าพิธีท าบุญตักบาตร และโครงการเป็นนโยบาย
จังหวัด โดยสามารถใช้เงินสะสมได้ และโครงการที่เสนอไปเป็นไป ๓ ลักษณะ 
คือ ๑. เป็นการประดับ(ธงญี่ปุ่น) ภายในเขตเทศบาล และรอบส านักงาน
เทศบาลต าบลซ าสูง ๒. ตามประกาศที่ให้ประชาชนติดธงสัญลักษณ์ตาม
บ้านเรือน เทศบาลได้ด าเนินการมอบธงให้กับชุมชนเรียบร้อยแล้วนั่นคือส่วนที่ 
๑ ในส่วนที่ ๒ จะด าเนินการจัดท าซุ้มทางเข้าตลาดโดยจะประดับธงและพระ
บรมฉายาลักษณ์ ๓. โครงการประดับไฟบนถนนที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาลช่วงที่ ๑ จากสามแยกบ้านกระนวน-ทางไปวัดป่าสันติธรรม ส่วน
ด้านบนจะเป็นการประดับไฟเป็นจุดๆ ช่วงที่ ๒ เริ่มจาก๓ แยก(ถังแชมเปญ)ถึง
ทางเลี่ยงเข้าวัดป่าสันติธรรม และจะปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจ าราช
กาลที่ ๑๐  

 -ส าหรับวันที่ ๔ นี้ตกลงกับทางอ าเภอได้ยังไงจะได้ประสานกับทางสภา
เทศบาลให้ทราบอีกครั้งครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี - ๑. หน้าบ้านพ่อทองชาย มีน้ าขัง อยากให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ด้วยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ๒. คันคูดินที่โสกตุกหลุกน้อยขาด ตรงที่นาพ่อสุวรรณ ๓. ถนนสายที่บรรจบ

กับถนนใบบุญ ประชาชนใช้สัญจรจ านวนมาก อยากให้ลงไปส ารวจและหา
ทางแก้ไขร่วมกันครับ 

นายทองปุ่น  ไกยสวน -ถนนศรีพัฒนา จากหมู่ ๖ -หมู่ ๓ ผมรู้สึกว่าเป็นหลุมเป็นบ่อก็ขอฝากฝ่าย 
สมาชิกสภาเทศบาล บริหารแก้ไขด้วยครับ 
นางทองพาด โคตรบุญเรือง -ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร -ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีได้น าปัญหาและความเดือดร้อนของ 
นายกเทศมนตรี ประชาชนมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ผมขอชี้แจงดังนี้ 
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๑. เรื่องหน้าบ้านพ่อทองชาย เมื่อก่อนนี้มีน้ าขัง เราก็ท าคอนกรีตเสริม ตั้งแต่
หน้าบ้านยายวอ และต่อมามีการปรับปรุงท่อระบายน้ า เลยท าให้น้ าเข้า
เหมือนเดิม และตอนนี้ได้คุยกับกองช่าง เรื่องการปรับปรุงโดยให้น้ าไหล
ย้อนไปทางทิศตะวันออก และก็จะได้มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด
ไว้ 

๒. โสกตุกหลุก เรื่องนี้เรายังไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากดินไม่พอ รถ
ตักหน้าขุดหลังก็เสีย ก าลังเข้าซ่อม ในเรื่องนี้จะให้ช่างประมาณการให้ใหม่ 
แต่ถ้าใช้งบประมาณมากก็จะได้น าเข้าแผน แต่ถ้าซ่อมรถเสร็จก็จะน ารถ
ไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อน 

๓. ได้มีการประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับการขุดลอกเหมือง
ใหม่ โดยจะให้พ่อบัวลอย และพ่อหนูเดินออกส ารวจ เพ่ือเซนต์ความ
ยินยอมและถ้าเป็นไปตามแผนน้ าจากโสกตุกหลุกก็จะไหลสะดวก 

๔. ถนนแยกจากโสกขวาตรงนี้จะได้ลงไปส ารวจเพื่อด าเนินการแก้ไข 
๕. ถนนเส้นจากร้านกมลซุปเปอร์มาเกต ตอนนี้ได้ด าเนินการท าแผนแอล

ฟัสต์ไปตั้งแต่ถนนศรีพัฒนาถึงถนนประชาราษฎร์ ซึ่งก็ได้รับอนุมัติจาก
สภาเทศบาลไปเรียบร้อยแล้ว และได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วครับ 

ที่ประชุม   -รับทราบ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ขอเรียนปรึกษาเรื่องน้ าประปาที่ยังไปไม่ถึงดอนชาด ชาวบ้านที่อยู่ดอนชาด 
ประธานสภาเทศบาล  อยากใช้น้ าประปาเทศบาลเทศบาลต าบลซ าสูง 
นายสวาท  จันทหาร  -มีแต่ คสล และไฟฟ้า แต่ประปายังไปไม่ถึง หอถังสูงใหม่เราก็ปล่อยน้ าไปถึง 
นายกเทศมนตรี   เขตต าบลคูค าบ้านหลังสีชมพู จุดที่ ๒ ลงไปทางถนนต้นแดง บ้านผู้ใหญ่ไล มี  

๗-๘ ครัวเรือนที่ไม่ได้ใช้น้ า เพราะฉะนั้นเทศบาลต าบลซ าสูงก็จะลงไปส ารวจ
ปัญหาและความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาโดยจะขยายเขตต่อไป อีกจุดหนึ่ง 
มี ๓๐ ครัวเรือน ตอนนั้นยอมรับว่าน้ าประปาเทศบาลมีไม่เพียงพอ จาก หมู่ ๓ 
ได้รับงบเจาะน้ าหอถังสูง ท่านได้ขอใช้ท่อของเทศบาลเราก็ให้ใช้ เลยตัดน้ าของ
เทศบาลออก  และพอใช้ไปใช้มาบอกว่าน้ าเค็มใช้ไม่ได้ และอยากกลับมาใช้น้ า
เทศบาลของเทศบาลอีกครั้ง ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนมิเตอร์ แต่บางครัวเรือนไม่
อยากเปลี่ยน หากจะเปลี่ยนจะต้องมีค่าด าเนินการ ๒๐๐ บาท หากจะเปลี่ยน
ก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมด เพราะน้ าไหลตามท่อ ส่วนดอนชาดจะเป็นลักษณะของ
น้ าประปาหมู่บ้านและจะได้ลงไปดูเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไปครับ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ท่านใดสงสัยหรือจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม่ ถ้ามีไมมี่ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูงทุกท่าน  
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คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลซ าสูงที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒  ขอปิดการประชุมค่ะ 

 
เลิกประชุม  ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
 

  (ลงชื่อ) ……เต็ม   ศรีประวงศ…์ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายเต็ม   ศรีประวงศ์) 
                เลขานุการสภาเทศบาล 
 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลซ าสูง (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล)ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่........เดือน..........................พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(ลงชื่อ)……ฉกรรจ์  โพธิ์ศรี………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี) 
 

(ลงชื่อ)……วิชัย  การะพันธุ์นิ……รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายวิชัย  การะพันธุ์นิต) 
 

(ลงชื่อ)……ประนอม  แก้วใส……เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางประนอม  แก้วใส) 
 

 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ......๑๔....... เดือน....สิงหาคม.......พ.ศ....๒๕๖๒ 
 

(ลงชื่อ)……ทองพาด  โคตรบุญเรือง……ประธานสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
                    (นางทองพาด  โคตรบุญเรือง) 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันที่   ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ.   ห้องประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลต าบลซ าสูง 

ผู้มาประชุม   
๑. นางทองพาด   โคตรบุญเรือง  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายจ ามะลี    โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายเต็ม    ศรีประวงศ์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
๔. นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    
๕. นางประนอม   แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    

          ๖. นายอุทัย   ชินค าหาร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายทองปุ่น  ไกยสวน   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายวิชัย  การะพันธุ์นิต  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นางสงวน  แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายจตุรงค ์  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายฉกรรจ์   โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสวาท    จันทหาร  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 

๒. นายยศวัจน ์  ตั้งอรุณจรัสแสง  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายส าเร็จ  สุเพ็งค า   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสมหมาย   อาสาสนา   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นางสาวปิยะพร โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายชาต ิ  มณีสา   ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
๗. นายชัยยา  โพธิรุกข์   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล  
๘. นายไชยยันต์  ร่มซ้าย   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางณีรนุช   คามวัลย์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. จ.อ.เชิดศักดิ์ ค ามูลแสน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
๑๑. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๒. นางธิดารัตน ์ หาปัญนะ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นางสาวพัทรียา บุตรดาซุย  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๔. นางอินทร์ตา  สุริยะภา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๕. นางบุษบา   ค่อมบุสดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๖. นางบังอร  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
๑๗. นางประดิฐ  แสงจันทร์   ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๘. นายสุเทพ  นาร่อง   ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
       ก่อนถึงวาระการประชุม ของเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ได้ 

แจ้งถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศท้องถิ่น ในการประชุม หมวด ๙ 
ข้อ ๑๑๗ จนถึงข้อ ๑๒๒  การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยของที่ประชุม
เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง เชิญค่ะ 

    นายเต็ม  ศรีประวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง แจ้ง 
หมวด ๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย  
ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไป

จะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ การแต่ง
กายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบชุดสากล
นิยม ชุด พระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนด ในขณะที่ก าลัง
ประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม 
และการปรึกษาของสภา ท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ (๑) 
ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ กล่าวค าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย (๒) แสดงกิริยาอันพึง
รังเกียจ (๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการให้เสื่อมเสียเกียรติของ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือจง ใจกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น (๔) ขัดค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่ก าลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบ
การประชุมนี้ หรือกระท าการ ฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ
ตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด หรือให้กล่าวค าขอขมาในที่  ประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ก็ได้ ในกรณีขัดค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นหรือก่อกวนความสงบ
เรียบร้อย หรือกระท าการเสื่อมเกียรติ ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระท านั้น หรือสั่งให้ออกไปจากที่ ประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ ในกรณีประธานสภาท้องถิ่น 
สั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืนประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ  สั่ง
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของที่ประชุมสภา ท้องถิ่น น าตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น
หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึง 
ขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าไม่ สามารถจะรักษา
ระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งหยุด 
พักการประชุม สภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถรักษา ระเบียบการประชุมไว้ได้  
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ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๒๒ ค าสั่งประธานสภา
ท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็นเด็ดขาด 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน และเชิญประธานกล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง ในวันนี้ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี  ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการประชุมสภาเทศบาล ในวาระรับหลักการของการ 

พิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ หากมีสมาชิกสภา 
เทศบาลท่านใดสงสัย  ให้อภิปรายสอบถามได้เป็นข้อๆ ไปค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

๒.๑รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒  เม่ือ
วันที่  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ และรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติรับรองรายงาน
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒ พฤษภาคม   

๒๕๖๒ และรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม   -ไม่มีการแก้ไข และมีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน  ๑๐ เสียง ไม่ 
ออกเสียง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
    ๓.๑ ญัตติเรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระท่ี  ๑  (ข้ันรับหลักการ) ขอให้เลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจง

ข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญค่ะ 
นายเต็ม  ศรีประวงศ์  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาเทศบาล ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ 

ข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และ
แก้ไขงบประมาณใน ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใด
เป็นงบประมาณประจ าปี แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็น
ร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 

    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๖๒ จัตวา “ให้สภาเทศบาลพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา ๖๒ตรี วรรคห้า ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี หากสภา 
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เทศบาลพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราเทศ
บัญญัตินั้นให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป และให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีค าสั่งยุบสภาเทศบาลในการ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของสภาเทศบาล การเสนอการ
แปรญัตติ หรือการกระท าด้วยประการใดๆ ที่มีผลให้สมาชิกมีส่วนไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย จะกระท ามิได้”  

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง เชิญค่ะ 
นายสวาท  จันทหาร  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง เกียรติ ทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้ 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
 

บัดนี ้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลซ าสูง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีต่อสภาเทศบาลต าบลซ าสูงอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลซ าสูง  จึงขอแถลง
ให้ประธานและสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 
 

๑. สถานะการคลัง 
   ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
         ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  วันที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงินดังนี้ 

๑.๑.๑  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น      37,832,515.32  บาท 
๑.๑.๒  เงินสะสม         19,145,454.84  บาท 
๑.๑.๓  เงินกองทุนส ารองเงินสะสม         12,233,883.47  บาท 
๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  2  โครงการ   

  รวม  167,000.-  บาท 
๑.๑.๕  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  1  โครงการ  รวม  60,266  บาท 

 ๑.๑.๖  เงินกู้คงค้าง  0.00 บาท  
 

๒.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  ๒๕๖2 ณ วันที่ 31  กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
     (๑)  รายรับจริงทั้งสิ้น  44,952,901.65  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร        550,039.32  บาท 
       หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต    487,176.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       182,826.81  บาท 
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    247,273.29  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         39,500.00  บาท 

       หมวดรายได้จากทุน        -         บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร             23,382,648.23 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                   20,063,438.00 บาท 
     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน30,000.00 บาท                   
     (3) รายจ่ายจริง   จ านวน  33,642,382.85  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง                 8,653,210.02 บาท 
       งบบุคลากร                         13,537,575.00 บาท 
 งบด าเนินงาน                     5,877,838.73 บาท 

งบลงทุน                                                         3,173,700.00 บาท 
งบรายจ่ายอื่น                                                 0.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน                                     2,400,059.10 บาท 

     (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  315,000.00   บาท 
     (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม       881,000.00   บาท  
     (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม        0.00    บาท 
     (7)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                                                                            0.00    บาท       
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และต่อไปเป็นการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ 
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    รายละเอียดต่างๆ ได้ปรากฏตามเอกสารที่ได้น าส่งไปแล้วนั้น ฝ่าย 
    บริหารจึงขอชี้แจงแต่เพียงเท่านี้ครับ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดมานั้น มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ท่านใด สงสัยหรือไม่ เชิญค่ะ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศร ี   -ในการตั้งงบประมาณของกองการศึกษาที่ตั้งงบประมาณไว้ ในหมวด 
สมาชิกสภาเทศบาล ค่าวัสดุ ยอดเงิน 266,130 บาท นั้น ในหมวดวัสดุส านักงาน และ

วัสดุงานบ้านงานครัว ไม่ได้ระบุว่าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วย
ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

นายทองปุ่น  ไกยสวน - สงสัยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสาธารณะ ท าไมไม่ด าเนินการ 
สมาชิกสภาเทศบาล ปรับปรุงหนองบึงยางบ้าง และโครงการแพทย์ฉุกเฉิน รถไม่ได้ใช้แต่มี

การตั้งงบประมาณไว้ โครงการลดขยะในชุมชน ไม่มีการด าเนินการ
ต่อเนื่อง ไม่ประสบผลส าเร็จ โครงการสัตว์ปลอดภัย ตั้งงบประมาณไว้  

 
 
 



-๒๕- 
 

แต่ไม่ได้มีการด าเนินการ โครงการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น พวก
ยาพ่นยุง ตั้งไว้แต่ไม่ด าเนินการ ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี -เรื่องกล้องวงจรปิดในชุมชน รายละเอียดบอกว่าติดตั้ง 5 จุด ไม่ทราบ 
สมาชิกสภาเทศบาล ว่าติดตั้งไว้จุดไหนบ้าง อยากให้ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนด้วย 
นายทองปุ่น  ไกยสวน -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโครงสร้างพ้ืนฐาน ปีนี้มีถนน คสล. เยอะ 
สมาชิกสภาเทศบาล มาก แต่การขยายเขตไฟฟ้าไม่มี อยากทราบเหตุผลของการไม่มี

โครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยครับ และตรงทางไปแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงทางไปบ้านหลุบแซง ไม่มีไฟฟ้า อยากให้ขยายเขตไป
ด้วยครับ 

นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี -ผมเห็นด้วยกับ สท.ทองปุ่น  ไกยสวน  ในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า  
สมาชิกสภาเทศบาล เพราะทางไปโนนนาบ๋ามีอีกหลายครัวเรือนทีย่ังไม่มีไฟฟ้า 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร -ส าหรับท่านที่สงสัยงบประมาณที่ไม่ได้ระบุว่าส าหรับงานไหนนั้น  
นายกเทศมนตรี ขอเชิญคุณธิดารัตน์ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางธิดารัตน์  หาปัญนะ -ในรายละเอียดก็จะหัวข้อตามสารบัญและเป็นการจัดบันทึกใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และท าตามหนังสือสั่งการตามหมวดหมู่ของ 

ระบบ ซึ่งแล้วแต่ว่าระบบจะให้ช่องการเติมค ามา ซึ่งการใส่
รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า ระบบ 
e-laas ถ้าจะให้ชัดเจนว่าอยู่ในหมวดไหน ให้ดูที่สารบัญค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

นายสวาท  จันทหาร -ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรถฉุกเฉินเดิมทีเทศบาล ได้เป็นทีม 
นายกเทศมนตรี แพทย์ฉุกเฉินและเข้าร่วมอบรมด้วย อบต.คูค า ค าแมด ก็ได้มีรถ 
 ฉุกเฉิน และเขาก็ให้เพียง 5 หน่วยงานเท่านั้นเป็นภาคีเครือข่าย  
 และเทศบาลซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ทับซ้อนกับรถโรงพยาบาลซ าสูง จึง 

ท าให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าเบี้ยตอบแทน เทศบาลจึงได้ออกมา
จากระบบเครือข่ายรถฉุกเฉิน และต่อมาก็ได้บริหารนอกระบบ โดยให้
มีการรับ ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉิน และตอนนี้ ได้มีการประชุมร่วมกันกับ
โรงพยาบาลซ าสูง  โดยขอให้เทศบาลต าบลซ าสูง เข้าร่วมรถฉุกเฉิน
ร่วมกับโรงพยาบาล โดยจะได้พิจารณาเป็นกรณี 

 -เรื่องวัคซีน เมื่อก่อนกรมฯบอกไม่ใช่หน้าที่ของท้องถิ่นที่จะ 
 ด าเนินการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยอ านาจหน้าที่เป็น 
 ของปศุสัตว์อ าเภอ โดยเทศบาลได้ด าเนินการฉีดวัคซีนให้เฉพาะ 
 หมาแมวจรจัดเท่านั้น แต่ต่อมามีปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าระบาด และ 
 กรมอนุญาตให้ท้องถิ่นที่มีงบประมาณสามารถให้การช่วยเหลือได้  
 แต่ยังไม่ได้มีอ านาจในการด าเนินการโดยตรง แต่เพ่ือในอนาคตมี 
 การถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณเพ่ือรองรับ 
 ไว้ 



           -๒๖- 
 
 -เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์ ในสถานที่เทศบาลได้รับผิดชอบและในส่วน 
 ที่ท่านสงสัยว่าบึงยางท าไม่ไม่มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หากท่าน 
 ยังจ าได้ เคยได้ชี้แจงไปในการประชุมคราวที่แล้ว โดยผู้น าหมู่ที่ 2,5  
 ได้ขอเป็นผู้ดูแลบึงยางเอง โดยจะน าพันธ์ปลามาปล่อยเพ่ือจัดให้มี 
 การตกปลาในอนาคต ผู้น าทั้งสองหมู่บ้าน จะเป็นผู้ดูแลและบริหาร 
 จัดการในตรงจุดนี้เอง และเทศบาลได้ส่งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ไปยัง ททท.แห่งประเทศไทย เพ่ือของบประมาณ ถ้าได้ก็จะน ามา 
 ปรับปรุงและด าเนินการทั้งหมด และขอฝากไปยังสมาชิกทุกท่าน 
 ด้วยครับว่า หากท่านผู้น าทั้งสองหมู่ไม่สามารถบริหารจัดการเองได้  
 หรือจะให้เทศบาลเช้าไปดูแล ให้แจ้งให้เทศบาลทราบด้วยครับ  
 -เรื่องขยายเขตไฟฟ้า จากงบประมาณที่ประมาณการไว้ 48 ล้าน  

สามารถตั้งงบประมาณได้ เจ็ดแสนบาท ในการด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้า ซึ่งตอนนี้มีชุมชน 11 ราย ขอมาเพ่ือท าการเกษตรและเทศบาล
ได้ด าเนินการแล้วในปี 62 และ ปี 63 ตั้งไว้ เจ็ดแสนบาท และที่
สอบถามมาว่าท าไมไม่ขยายเขตไฟฟ้าไปทางศูนย์เรียนรู้เกษตรทาง
บ้านหลุบแซง ขอเรียนให้ทราบว่า เทศบาลไม่สามารถด าเนินการขยาย
เขตไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภายนอกได้ ซึ่งไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ครับ 
และตามที่ได้ขอไฟฟ้ามาทางสายนาเหล่า 2 ไฟฟ้าไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากติดกอไผ่ สองข้างทาง หากต้องการไฟฟ้าจริง 
ต้องด าเนินการน าเอากอไผ่ออกเสียก่อน งบประมาณปี 63 ตอนนี้ยัง
ไม่มีที่ลง แต่ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นเร่งด่วนที่ชุมชนต้องการก่อน
และท่ีเขียนค าร้องไว้แล้วนั้นเป็นเส้นทางไปโคกหัวนา และทางไปวัดป่า
สันติธรรม และอีกจุดหนึ่งคือหน้าบ้านหมวดสมศรี ถึงตรงตรวจสภาพ
รถ สรุปคือปี 63 ตั้งไว้แล้วครับ 

นายทองปุ่น  ไกยสวน -ท่านนายกฯ ยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลดขยะ ปีที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล แล้วยังไม่ประสบผลส าเร็จและมาปีนี้ได้ตั้งไว้อีก 
นายสวาท  จันทหาร -เรื่องโครงการลดขยะ ในเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตส านึก ผมก็ไม่รู้จะ 
นายกเทศมนตรี สร้างอย่างไร เพ่ือให้ชุมชนมีจิตส านึกเรื่องนี้ ในเรื่องของการคัดแยก 

หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่มีความเข้าใจในการคัดแยก โครงการนี้ก็จะไม่
ประสบผลส าเร็จ ทุกคนต้องช่วยกัน ช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ 
และท่ียังคงมีการตั้งโครงการนี้ไว้ เพราะหากเรามีการอบรมสร้างความ
เข้าใจในการลดขยะ คัดแยกขยะบ่อยๆ อาจท าให้ชุมชนของเขามีความ
เข้าใจมากข้ึน ในการคัดแยกขยะนั้น เทศบาล ได้มีที่เก็บกลบขยะ
จ านวน 130 ไร่ โดยได้รับอนุมัติจากสภา ในการเห็นชอบ และขอ
ความร่วมมือกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะ ให้ชุมชนได้มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการลดขยะในชุมชนประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 

 



   -๒๗- 
 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศร ี -เรื่องการจัดเก็บ ก็ล าบากใจในการจัดเก็บครับ ผมขอสอบถามเรื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล ค่าตอแทน อสม. โดยจะมีงงบประมาณปีละ 20,000 บาท ในการ

อุดหนุนชุมชน โดยอยากให้เขียนระบุว่าเป็นงบอุดหนุนชุมชน 
 (อสม.) 
นายสวาท  จันทหาร -ที่จ าได้เป็นงบประมาณเดียวกัน 120,000 บาท โดยอุดหนุน  
นายกเทศมนตรี ชุมชนละ 20,000 บาท  เพื่อด าเนินการตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข ในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าสมาชิกสภาฯ ไม่
ทราบ เพราะงบประมาณตัวนี้อยู่ในเทศบัญญัติ  และการจัดท า
งบประมาณนี้ ท าตามหนังสือสั่ง และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่  28 
มิถุนายน 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) 

นายฉกรรจ์  โพธิ์ศร ี -เมื่อวันที่  8  สิงหาคม  2562 ที่ผ่านมา ทางสาธารณสุขได้แจ้ง 
สมาชิกสภาเทศบาล มาวา่ได้โอนเงินงบประมาณผ่านท้องถิ่นครับ 
นายสวาท  จันทหาร -การตั้งงบประมาณท้องถิ่นท าตามหนังสือสั่งการ กระทรวง 
นายกเทศมนตรี สาธารณสุขอย่าโยนความรับผิดชอบมาให้ท้องถิ่นครับ 
นายไชยยันต์  ร่มซ้าย -ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่งติดด้วยกัน  
ผู้อ านวยการกองช่าง 5 จุด คือ 1. ทางแยกหลุบแซง 2.ป้อมต ารวจ 3.สามแยกบ้าน 
 กระนวน 4.หน้าวัดโพธิ์ชัย 5. ทางเข้าวัดป่า 
 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆมา มีสมาชิกสภาท่านใด
ประธานสภาฯ    จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี ก็จะขอถามมติจากที่ประชุม ตามท่ี 

นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูงได้เสนอขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ในวาระ
ที่ ๑  (ข้ันรับหลักการ) แห่งร่างเทศบัญญัติ มีสมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบรับหลักการ โปรดยกมือ ค่ะ  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณ
 รายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

วาระท่ี ๑ (ขั้นรับหลักการ) เมื่อเวลา ๑๑.3๐ น.   
จ านวนเสียง  ๑๐  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  - เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้มีมติรับหลักการในร่างเทศ 
ประธานสภาฯ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  เมื่อที่ประชุมสภามี

มติ รับหลักการร่ าง เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 วาระที่ ๑ ขั้นตอนรับหลักการแล้ว ล าดับ
ต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 



-๒๘- 
 

นายเต็ม  ศรีประวงศ์   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้อง

พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา
สามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่น
อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สอง นั้น
ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม วาระรวดเดียวไม่ได้และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร ญัตติไว้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณนั้น 
ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้ คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด ระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ภายในระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม
ร่างข้อบัญญัติก็ให้ เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปร
ญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง 
กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติ
ด้วยวาจาได้  
ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้อง 
เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
พร้อมทั้งรายงานและบันทึก ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี การแก้ไขเพ่ิมเติมใน
ตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
ด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปร ญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่ สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้อง พิจารณาเป็นการด่วน ให้
คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลง
ประกอบ รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
 



          -๒๙- 
 

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  จากที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ แล้ว 
ประธานสภาฯ   นั้น ต่อไปขั้นตอนการแปรญัตติ ที่ประชุมสภาเทศบาล จะต้องก าหนด 

ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติโดยระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่ที่ประชุมสภามีมติ รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ นั้น ตาม
ระเบียบฯข้อ ๕๐ ดิฉันขอปรึกษาที่ประชุมสภา เพ่ือที่จะก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติก่อนที่จะท าการพิจารณา 
ต่อในวาระที่สอง ท่านสมาชิกสภามีความเห็นว่าจะก าหนดระยะเวลาเสนอค า
แปรญัตติเมื่อใด ขอเชิญเสนอได้ค่ะ 

นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  - ผมขอเสนอว่า ควรจะก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติรวม  ๓ วัน และ
สมาชิกสภาฯ   ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที่  

15-17  สิงหาคม  ๒๕๖2  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาล 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายทองปุ่น  ไกยสวน  -ผม นายทองปุ่น  ไกยสวน  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นายวิชัย  การะพันธุ์นิต  -ผม นายวิชัย  การะพันธุ์นิต ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  - ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่..................... 
    ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบ 

กับข้อเสนอของ ท่าน สมาชิกสภาฯ ฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  ระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในระหว่างวันที่  15-17  สิงหาคม  ๒๕๖2  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
    การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ก่อนที่จะเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปร 
ประธานสภาฯ   ญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ก่ีคน  และจะเสนอใครบ้างนั้น ขอเชิญเลขานุการ 

สภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ขอเชิญค่ะ 
นายเต็ม  ศรีประวงศ์  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
เลขานุการสภาฯ   ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ 

(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน
ไม ่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  

(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ด
คน  

 



         -๓๐- 
 
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้  
ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมี

สิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือ 
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  
(๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร  

ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ขอเชิญท่านสมาชิก ได้เสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท า 
ประธานสภาฯ   หน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้กี่คน 
นายอุทัย  ชินค าหาร  - ผมขอเสนอว่า ควรพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่ 
สมาชิกสภาฯ   แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ จ านวน  ๗  คน  
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  -ผม นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นายวิชัย  การะพันธุ์นิต  -ผม นายวิชัย  การะพันธุ์นิต ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ผู้รับรองถูกต้อง  
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน หรือไม่........................ 
    ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบ 

กับข้อเสนอของท่าน สมาชิกฯ นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  ว่าควรพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าที่แปรญัตติร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้ 
จ านวน  ๗  คน 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ขอเชิญท่านสมาชิก ได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ ญัตติ เรียงตามล าดับจนครบ  ๗  คน  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่

คณะกรรมการแปรญัตติ  เรียงตามล าดับ คนที่ ๑  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล เชิญ
ค่ะ 

นายอุทัย  ชินค าหาร  - ผมนายอุทัย  ชินค าหาร  ขอเสนอ นางทองพาด  โคตรบุญเรือง 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 



                                                       -๓๑- 
 
นายวิชัย  การะพันธ์นิต  -ผมนายวิชัย  การะพันธ์นิต ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นายทองปุ่น  ไกยสวน  -ผมนายทองปุ่น  ไกยสวน ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติ คนที่ ๑ อีกหรือไม่   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืน

อีก สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้นางทองพาด  โคตรบุญ
เรือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๑  ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภา
เทศบาล เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒  ค่ะ พร้อมคนรับรอง  

นายวิชัย  การะพันธ์นิต  - ผมวิชัย  การะพันธ์นิต  ขอเสนอ นายทองปุ่น  ไกยสวน 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางสงวน  แก้วใส  -ดิฉันนางสงวน  แก้วใส  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นายอุทัย  ชินค าหาร  -ผมอุทัย  ชินค าหาร ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติ คนที่ ๒ อีกหรือไม่   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืน

อีก สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้นายทองปุ่น  ไกยสวน  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๒  ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๓  ค่ะ พร้อมคนรับรอง  

นายทองปุ่น  ไกยสวน  - ผมนายทองปุ่น  ไกยสวน  ขอเสนอ นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางประนอม  แก้วใส  -ดิฉันนางประนอม  แก้วใส  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นางสงวน  แก้วใส  -ดิฉันนางสงวน  แก้วใส ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติ คนที่ ๓ อีกหรือไม่   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืน

อีก สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๓  ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๔  ค่ะ พร้อมคนรับรอง  

นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  - ผมนายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี ขอเสนอ นายอุทัย  ชินค าหาร  
สมาชิกสภาฯ 
 



                                                         -๓๒- 
 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นางสงวน  แก้วใส  -ดิฉันนางสงวน  แก้วใส ขอรับรอง (ยกมือ) 
รองประธานสภาฯ 
นายทองปุ่น  ไกยสวน  -ผมนายทองปุ่น  ไกยสวน ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติ คนที่ ๔ อีกหรือไม่   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืน

อีก สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้นายอุทัย  ชินค าหาร  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๔  ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
เสนอชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๕  ค่ะ พร้อมคนรับรอง  

นายจตุรงค์  โพธิ์ศรี  - ผม นายจตุรงค์  โพธิ์ศรี  ขอเสนอ นายจ ามะลี  โพธิ์ศรี 
เลขานุการสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายอุทัย  ชินค าหาร  -ผมนายอุทัย ชินค าหาร  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นายวิชัย  การะพันธ์นิต  -ผมนายวิชัย  การะพันธ์นิต ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง     ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ คนที่ ๕ อีกหรือไม่   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  

สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายจ ามะลี  โพธิ์ศี เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอ
ชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๖  ค่ะ พร้อมคนรับรอง 

นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ  - ดิฉันนางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ ขอเสนอ นายเต็ม  ศรีประวงศ์ 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  -ผมนายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นางสงวน  แก้วใส  -ดิฉันนางสงวน  แก้วใส ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง     ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ คนที่ ๖ อีกหรือไม่   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  

สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายเต็ม  ศรีประวงศ์ เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๖ ต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล เสนอ
ชื่อ คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ ๗  ค่ะ พร้อมคนรับรอง 

 



                                                         -๓๓- 
 
นางประนอม  แก้วใส  - ดิฉันนางประนอม  แก้วใส ขอเสนอ นายวิชัย  การะพันธ์นิต 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
ประธานสภาฯ 
นายอุทัย  ชินค าหาร  -ผมนายอุทัย  ชินค าหาร  ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นางสงวน  แก้วใส  -ดิฉันนางสงวน  แก้วใส ขอรับรอง (ยกมือ) 
สมาชิกสภาฯ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง     ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนเป็นกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ คนที่ ๗ อีกหรือไม่   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอสมาชิกท่านอ่ืนอีก  

สรุปว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายวิชัย  การะพันธ์นิต 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๗ เป็นอันว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ครบ  ๗   คน  ดังนี้  

๑. นางทองพาด   โคตรบุญเรือง 
๒. นายทองปุ่น  ไกยสวน 
๓. นายฉกรรจ์   โพธิ์ศรี 
๔. นายอุทัย  ชินค าหาร 
๕. นายจ ามะลี  โพธิ์ศรี 
๖. นายเต็ม  ศรีประวงศ์ 
๗. นายวิชัย  การะพันธ์นิต 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน  ๑๐  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  ต่อไปเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ก าหนดวันประชุมสภาเทศบาลสมัย 
ประธานสภาเทศบาล สามัญ สมยัที่ ๓ ครั้งที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ในวาระท่ี  ๒  และ วาระท่ี  ๓   
 ต่อไป 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศร ี - ขอเสนอวันพุธที่  ๒1  สิงหาคม  ๒๕๖2 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ด้วยค่ะ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
    -ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          -๓๔- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ   
    ๕.๑ ขอความเห็นชอบการสร้างส านักงานเกษตรอ าเภอซ าสูง 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  - ด้วยได้รับหนังสือจากส านักงานเกษตรอ าเภอซ าสูง จะได้ท าการก่อสร้าง 
นายกเทศมนตรี ส านักงานเกษตรอ าเภอ บริเวณหลังท่ีว่าการอ าเภอซ าสูง จ านวนพื้นที่  ๓ ไร่ 

๑ งาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้น าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อ
ขอความเห็นชอบในการสร้างส านักงานเกษตรอ าเภอซ าสูงในพื้นที่ดังกล่าว 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามที่นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดมามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  สงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติเห็นชอบในการสร้างส านักงานเกษตรอ าเภอซ าสูง 

ในพื้นที่ จ านวน 3 ไร่ 1 งาน ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จ านวน  ๑๐  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศร ี -เรื่องท่ีจะเสนอคือเรื่องโรงน้ าแข็ง ผมเคยเข้าร่วมอบรมผู้ประกอบการบริโภค  
สมาชิกสภาฯ และเขาบอกว่าหากมีการท าโรงน้ าแข็ง จะท าให้น้ าใต้ดินเราหมด ซึ่งตอนนี้ใน 
 เขตเทศบาลต าบลซ าสูง ได้มีโรงน้ าแข็ง ที่ดูดน้ าใต้ดินเรามาท า ตอนนี้น้ าก็เริ่ม 
 จะหมด พอจะมีทางคัดค้านการด าเนินการนี้หรือไม่ครับ 
นายสวาท  จันทหาร -ตามท่ีท่านสมาชิกได้หารือมา ตอนนี้เขตเทศบาลต าบลซ าสูง ได้มีโรงน้ าแข็ง 
นายกเทศมนตรี จ านวน 1 โรงนั้น เขาได้ด าเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และได้อนุญาตเป็น 
 การเรียบร้อยแล้ว หากมีมาขออนุญาตจัดตั้งโรงน้ าแข็งอีก เทศบาลต าบลซ าสูง  
 จะไม่อนุญาต เพ่ือเป็นการรักษาน้ าใต้ดินไว้ให้พ่ีน้องต าบลกระนวนของเราไว้ท า 
 การเกษตร 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ท่านใดสงสัยหรือจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูงทุกท่าน คณะผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลซ าสูงที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจ าปี ๒๕๖๒  ขอปิดการประชุมค่ะ 

เลิกประชุม  ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
 
 

(ลงชื่อ) ……เต็ม   ศรีประวงศ…์……ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายเต็ม   ศรีประวงศ์) 
               เลขานุการสภาเทศบาล 
 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลซ าสูง (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล)ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่........เดือน..........................พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



-๓๕- 
 
 
 

(ลงชื่อ)……ฉกรรจ์  โพธิ์ศรี………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี) 
 

(ลงชื่อ)……วิชัย  การะพันธุ์นิ……รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายวิชัย  การะพันธุ์นิต) 
 

(ลงชื่อ)……ประนอม  แก้วใส……เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางประนอม  แก้วใส) 
 

 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ .......๒๖...... เดือน....พฤศจิกายน...พ.ศ....๒๕๖๒ 
 

(ลงชื่อ)……ทองพาด  โคตรบุญเรือง……ประธานสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
                    (นางทองพาด  โคตรบุญเรือง) 
 
 
 

 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่  ๒  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

วันที่   ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ.   ห้องประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลต าบลซ าสูง 

ผู้มาประชุม   
๑. นางทองพาด   โคตรบุญเรือง  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายจ ามะลี    โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายเต็ม    ศรีประวงศ์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
๔. นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    
๕. นางประนอม   แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    

          ๖. นายอุทัย   ชินค าหาร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายทองปุ่น  ไกยสวน   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายวิชัย  การะพันธุ์นิต  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นางสงวน  แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายจตุรงค ์  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายฉกรรจ์   โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสวาท    จันทหาร  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 

๒. นายยศวัจน ์  ตั้งอรุณจรัสแสง  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายส าเร็จ  สุเพ็งค า   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสมหมาย   อาสาสนา   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นางสาวปิยะพร โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายชาต ิ  มณีสา   ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
๗. นายชัยยา  โพธิรุกข์   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล  
๘. นายไชยยันต์  ร่มซ้าย   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางณีรนุช   คามวัลย์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. จ.อ.เชิดศักดิ์ ค ามูลแสน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
๑๑. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๒. นางธิดารัตน ์ หาปัญนะ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นางสาวพัทรียา บุตรดาซุย  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๔. นางอินทร์ตา  สุริยะภา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๕. นางบุษบา   ค่อมบุสดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๖. นางบังอร  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
๑๗. นางประดิฐ  แสงจันทร์   ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
       ก่อนถึงวาระการประชุม ของเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ได้ 

แจ้งถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศท้องถิ่น ในการประชุม หมวด ๙ 
ข้อ ๑๑๗ จนถึงข้อ ๑๒๒  การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยของที่ประชุม
เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง เชิญค่ะ 

    นายเต็ม  ศรีประวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง แจ้ง 
หมวด ๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย  
ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไป

จะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ การแต่ง
กายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบชุดสากล
นิยม ชุด พระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนด ในขณะที่ก าลัง
ประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม 
และการปรึกษาของสภา ท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ (๑) 
ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ กล่าวค าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย (๒) แสดงกิริยาอันพึง
รังเกียจ (๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการให้เสื่อมเสียเกียรติของ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือจง ใจกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น (๔) ขัดค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่ก าลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบ
การประชุมนี้ หรือกระท าการ ฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ
ตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด หรือให้กล่าวค าขอขมาในที่  ประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ก็ได้ ในกรณีขัดค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นหรือก่อกวนความสงบ
เรียบร้อย หรือกระท าการเสื่อมเกียรติ ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระท านั้น หรือสั่งให้ออกไปจากที่ ประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ ในกรณีประธานสภาท้องถิ่น 
สั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืนประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ สั่ง
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของที่ประชุมสภา ท้องถิ่น น าตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น
หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึง 
ขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าไม่ สามารถจะรักษา
ระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งหยุด 
พักการประชุม สภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถรักษา ระเบียบการประชุมไว้ได้  
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ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๒๒ ค าสั่งประธานสภา
ท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็นเด็ดขาด 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน และเชิญประธานกล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่  ๒ ประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล  ๒๕๖๒ และได้รับเกียรติจากท้องถิ่นอ าเภอซ าสูง เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้ง 

นี้และตามที่สภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพ่ือพิจารณางบประมาณในวาระ ๒ 
วาระ ๓ ต่อไปนั้น  

ที่ประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
    ๓.๑ ญัตติเรื่อง ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ างบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วาระท่ี ๒ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ   ๒๕๖๒ วาระท่ี  ๒  ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่ 

เกี่ยวข้องเชิญค่ะ 
นายเต็ม  ศรีประวงศ์  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗  

ข้อ ๕๙  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระท าได้เฉพาะ
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ 
๔๙ วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๖๐  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค า
รับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปร
ญัตติ  

ข้อ๖๑  ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(๒) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
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ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

   ข้อ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า 
ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการมารับค าแปรญัตติฯ ตามที่ 
ประธานสภาฯ   สภาเทศบาลแห่งนี้ได้มอบหมายในการรับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาครั้งท่ี
ผ่านมา 

นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  -ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  
สมาชิกสภาเทศบาล  ประจ าปี ๒๕๖๒เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ได้คัดเลือกและแต่งตั้งผู้มี 

รายชื่อท้ายบันทึกนี้   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  และได้ก าหนดระยะเวลา
ในการเสนอค าแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  โดย
ก าหนดให้ยื่นเสนอได้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง  ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดนัดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ใน
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่
แจ้งแล้วนั้น 

 

ในห้วงระยะที่ก าหนดนั้น  ปรากฏว่า  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ซ าสูงได้มายื่นค าแปรญัติติแต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติเห็นด้วยกับร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่ามีความ
เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ ฯ และกฎหมายที่กําหนด ไว้ทุกประการ และมี
มติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมา และเพ่ือพิจารณาดําเนินการใน 
วาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป 

    -ในการนี้ผมขอฝากถึงฝ่ายบริหาร เมื่อไม่มีการแปรญัตติตัดลดงบประมาณ  
ขอให้ฝ่ายบริหารได้นํางบประมาณไปใช้ในการบริหารงานเทศบาลเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนให้มาก และโครงการไหนงบประมาณมากหรือ
สามารถโยกได้ตามสมควรทางสภาฯก็ยินดีให้ความร่วมมือ จึงเรียนมาด้วยความ
เคารพครับ 
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นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี ๒๕๖๒เมื่อวันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ได้คัดเลือกและแต่งตั้งผู้มี 

รายชื่อท้ายบันทึกนี้   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  และได้ก าหนดระยะเวลา
ในการเสนอค าแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  โดย
ก าหนดให้ยื่นเสนอได้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง  ซึ่ง
คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดนัดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ใน
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ดังรายละเอียดที่
แจ้งแล้วนั้น 

 

ในห้วงระยะท่ีก าหนดนั้น  ปรากฏว่า  ไม่มีสมาชิสภาเทศบาลต าบลซ า
สูงได้มายื่นค าแปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติเห็นด้วยกับร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่ามีความ
เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบ ฯ และกฎหมายที่กําหนด ไว้ทุกประการ และมี
มติให้คงไว้ซึ่งร่างเดิมที่ผู้บริหารได้เสนอมา และเพ่ือพิจารณาดําเนินการใน 
วาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ในการนี้จึงขอความเห็นชอบในวาระ ๒ การแปรญัตติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
๒๕๖๓ ขอความเห็นชอบด้วยค่ะ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบจํานวน  ๑๐  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
    วาระท่ี ๓ ขั้นลงมต ิ
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  - ตามระเบียบฯ เมื่อผ่านวาระที่ ๑ วาระท่ี ๒ เรียบร้อยแล้ว ต่อไปในวาระที่  ๓  
ประธานสภาเทศบาล  ขั้นลงมติ จะขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๓ โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓  
จ านวนเสียง  ๑๐  เสียง ไม่ เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

นางทองพาด โคตรบุญเรือง - สรุปเป็นอันว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๖๓ ได้เมื่อสภาเทศบาลตําบลซําสูง ได้มีมติเห็นชอบในร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๓ ขอฝากให้ฝ่ายบริหารได้นําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชนด้วยค่ะ 

นายสวาท  จันทหาร -เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลซําสูง  
นายกเทศมนตรี ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๓ 

เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบไปนั้น และมีมติเห็นชอบยืนตามร่าง
เดิมนั้น ผมในนามตัวแทนฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลตําบลซําสูง 
ขอขอบคุณสภาเทศบาลตําบลซําสูง ที่ได้ให้ความเห็นชอบและให้ความไว้วางใจ 
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ในการบริหารงบประมาณ ผมขอสัญญา ตามคําขวัญคือ ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
บริการเพ่ือประชาชน  และยึดมั่น รวดเร็ว โปร่งใส ทันใจ ตรวจสอบได้ และ
การดําเนินงานก็จะดําเนินงานจนกว่าหมดวาระตามหนังสือสั่งการ ขอบคุณ
ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
    -ไม่มี                                                  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ   
    ๕.๑ โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์  ( เครื่ อง พ่นหมอกควัน )  ( ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗) 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่าย 
นายกเทศมนตรี   เป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) ซึ่งรายการที่นําเสนอ 

เข้ามาถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องนําเข้าสภาเทศบาลเพ่ือขอความเห็นชอบ
ต่อไป ขอท้าวความไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ ได้
ตั้งงบประมาณในการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท 
ในระยะดําเนินการที่เสนอเข้าสภาฯ รถบรรทุกมีกันสาดไม่มีกันสาดและได้
นําเข้าสภาฯอีกครั้งเมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เพ่ือแก้ไข สเปกให้ตรง
ตามท้องตลาด และสภาได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น และตอนนี้ได้เกิดปัญหา
คือเราได้นําเรื่องไปยังขนส่งจังหวัดขอนแก่น และไม่สามารถจดทะเบียนได้ จึง
ยกเลิกการจัดซื้อรถดังกล่าว และต่อมาฝ่ายบริหารได้เห็นความสําคัญในเรื่อง
ของการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย  ซึ่งเทศบาลยังไม่มีอุปกรณ์ใน
การป้องกันและมีความจําเป็นในด้านสาธารณสุข โดยงบประมาณในปี๒๕๖๓ 
ไม่ได้มีการตั้งครุภัณฑ์นี้ไว้  และได้มีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมฯ ได้แจ้ง
แนวทางการดําเนินงานตามพระราชดําริ ให้ท้องถิ่นดําเนินการ เดิมที
งบประมาณตัวนี้ ได้จัดสรรให้กับชุมชน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท และหนังสือสั่ง
การ ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้กําหนดให้ชุมชนดําเนินการจัดหา โดย
แนวทางตามพระราชดําริมี ๑๐ ด้าน นั้น และเทศบาลได้อุดหนุนชุมชนไปแล้ว 
เมื่อเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือร่วมมือกับคณะกรรมการชุมชน, อสม, รพสต.
,และปัญหาที่ตามมาคือการขาดเครื่องมือโดยเครื่องพ่นหมอกควันในเขต
เทศบาลมีอยู่เครื่องเดียว คือที่โรงพยาบาลซําสู เทศบาลจึงจําเป็นต้องมีครุภัณฑ์
ดังกล่าว เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรคไขเลือดออก ไข้มาลาเรีย และในการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่
๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึง
จําเป็นต้องนําเข้าสภาฯตามเอกสารที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น คือบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตําบลซําสูง มีความ
จําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมไปตั้งเป็นรายการใหม่ /หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท 
สําหรับใช้งานสุขภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม สํานักปลัดเทศบาล เป็น
ครุภัณฑ์ที่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ (ธันวาคม 
๒๕๖๑) คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้ ๑. ปริมาณการฉีดพ่นน้ํายาไม่
น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง ๒. ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร ๓.กําลัง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า หมายเหตุ ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและ
ศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อโรค หรือการป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็น
พาหะนําโรค เช่น ยุง แมลง  เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้าที่ ๘๔ ลําดับที่ 
๑๖ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดมานั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  สงสัยหรือไม่ เชิญค่ะ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมาในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ราคาทั่วไป 
สมาชิกสภาเทศบาล  เครื่องละไม่เกินหมื่นครับ แล้วที่ตั้งไว้ เงินที่เหลือจะนําไปทําอะไรหรือครับ 
นายสวาท  จันทหาร  -ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกนั้น ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท โอน 
นายกเทศมนตรี มา ๕๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๑,๐๐๐ บาท เงินที่เหลือไม่ได้เอาไปไหนครับ ตก

เป็นเงินสะสมครับ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ตามท่ีท่าน สท.ฉกรรจ์  โพธิ์ศรี สงสัย คือ โดยปกติเครื่องพ่นหมอกควันเครื่อง 
ประธานสภาเทศบาล  ละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่นี่โอนมา ๕๙,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือจากการซื้อเครื่อง  

จะนํางบประมาณไปทําอะไรค่ะ 
นายสวาท  จันทหาร  -ตามท่ีได้หาสเปกครุภัณฑ์นั้น ทั้ง ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง และนักวิเคราะห์ ฯ  
นายกเทศมนตรี   ได้หารือร่วมกันแล้ว ราคาเป็นไปตามราคากลางและราคาตลาดและเป็นไป 

ตามสเปกที่กําหนด 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  -อยากทราบว่าเครื่องพ่นหมอกควัน ๕๙,๐๐๐ บาท เป็นเครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อ 
สมาชิกสภาเทศบาล  หรือแบบสะพายข้าง หากราคา ๕๙,๐๐๐ บาท นี้ ครุภัณฑ์คงต้องใช้ห้าคนหาม 

ช่วยกันครับ 
นายสวาท  จันทหาร  -เดิมทีเคยใช้เครื่องพ่นยาแบบสี่จังหวะ และขอรายงานคุณลักษณะเครื่องพ่น 
นายกเทศมนตรี   หมอกควันดังนี้ครับ จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน   

๕๙,๐๐๐  บาท  ส าหรับใช้ในงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ส านัก
ปลัดเทศบาล  เป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ส านัก
งบประมาณ  คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่ก าหนด ดังนี้   
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๑) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง 
๒) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร 
๓) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า 
หมายเหตุ : ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อ
โรค หรือการป้องกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น 

นายชาติ  มณีสา    -ขออนุญาตชี้แจงเครื่องพ่นหมอกควัน ตามน้ําหนักที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น ไม่น่าจะ 
ปลัดเทศบาล   เกิน 10 กิโลกรัม สเปกสูงมากๆ และล่าสุด โรงพยาบาลได้ทําโครงการพ่น 

หมอกควัน เทศบาลตําบลซําสูง ได้อุดหนุนเป็นน้ํามันและน้ํายา เพราะเราไม่มี
เครื่องพ่นหมอกควันเอง เทศบาลตําบลซําสูง ควรมีเครื่องพ่นหมอกควันไว้ เผื่อ
มีเหตุฉุกเฉินขึ้นครับ 

นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  -ที่สอบถาม ถามเพ่ือความชัดเจนและเพ่ือประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีไดช้ี้แจงรายละเอียดมามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  สงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ (เครื่องพ่น
หมอกควัน) งบประมาณ 59,000 บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน  ๑๐  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอุทัย  ชินคําหาร -ฝากท่านประธานสภาเทศบาล ถึงฝ่ายบริหารถนนเส้นหนองบัวน้อย หน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล บ้านหมวดใจ ท่อพักชํารุด ตอนนี้เอากรวยไปตั้งไว้ ฝากด้วยครับ 
 -เรื่องขยะ ชาวบ้านบ่นมาว่าเศษขยะที่หล่นอยากให้เก็บให้ด้วย โดยใช้กระบะ 
 โกยผงและใช้ไม้กวาดไปกวาดด้วยครับ 
นายทองปุ่น  ไกยสวน -ฝากท่านประธานสภาฯถึงฝ่ายบริหารดังนี้ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล - บ่อพักหลายบ่อตอนนี้ยังไม่มีการซ่อมแซม บ่อพักยังชํารุดมาก 
 -วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผา่นมา ตํารวจขับรถไปตก ได้นํารถมาช่วยกันดัน 
 ขึ้นอยากให้ช่วยดําเนินการซ่อมแซม และตรงทางขี้นร้านอีฮงมอเตอร์ เลี้ยวยาก 

เพราะเป็นตรงตระแกรงเหล็กร่องลึกมาก อยากเร่งให้ฝ่ายบริหารดําเนินการ
ซ่อมแซมด้วยครับ 

 -เรื่องเสียงตามสาย พ่ีน้องประชาชนฝากถามมาว่าทําไมเวลาแปดโมงเช้า  
 และหกโมงเย็น ทําไมเปิดเพลงชาติก่อนเวลาในโทรทัศน์ ตรงนี้แจ้งให้ฝ่าย 
 บริหารแก้ไขด้วยครับ 
 -เรื่องสนามกีฬา ก็ดีครับตรงที่พ่ีน้องประชาชนได้มาใช้ประโยชน์ แต่ติด 
 ตรงที่ไม่มีห้องน้ําไว้บริการ เพราะเขาไปใช้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
 ตําบลซําสูง ทําให้สกปรก และเรื่องไฟฟ้าก็ไม่ค่อยสว่าง อยากให้มีการติดตั้ง 
 ไฟฟ้าเพ่ิม และภูมิทัศน์หน้าสนามฟุตบอล อยากให้มีการปรับปรุงให้สวยงาม 
 ครับ 
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 -เรื่องบ่อพักตะแกรงเหล็กด้านทิศตะวันออกของตลาดสด ชํารุด อยากให้ 
 ฝ่ายบริหารไปซ่อมแซมด้วยครับ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี -เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านยายหลอด ไฟฟ้าไม่ติด และยังไม่มีการดําเนินการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เปลี่ยนหลอดให้ เพราะหลอดไฟเสียมานานมากแล้ว 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสวาท  จันทหาร -ขอบคุณสําหรับคําถามของสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ขอชี้แจงเป็น 
นายกเทศมนตรี เรื่องๆ ดังต่อไปนี้ครับ  
 -เรื่องฝาท่อตรงข้างบ้านพ่อผง ตะแกรงกําลังดําเนินการครับ 
 -เรื่องขยะหล่นข้างถัง คือเวลาเก็บแล้วเวลากลางคืนอาจจะมองไม่เห็นเศษ 
 ขยะที่หล่น และอีกอย่างรถขยะคันเล็กตอนนี้เข้าซ่อม เวลาเข้าไปในซอย 
 เล็กๆ ต้องใช้รถเข็ญ เข็ญออกมา จึงทําให้มีเศษขยะที่หล่นอยู่บ้างระหว่าง 
 ทางนั้น ซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ช่วยรักษาความสะอาด 
 ร่วมกันด้วยครับ 
 -เรื่องบ่อพักตามถนนแอสฟัลต์ ผมมีข้อมูลทุกจุด เริ่มจากถนนอีฮง ถึงบ้านแม่ 
 ทับทิม และเราจะดําเนินกากรเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างแล้ว เทศบาลถึงจะ 
 ดําเนินการ 
 -เสียงตามสายได้ดําเนินการแจ้งเสียงตามสาย และเป็นระบบอัตโนมัติ ยอมรับ 
 ว่าก่อนเวลาจริงๆ ตอนนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์กําลังดําเนินการให้ผู้รับจ้างมา 
 ดําเนินการซ่อมอีก 5 จุด จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
 เสียงตามสายและจะงดออกเสียงตามสายจนกว่าจะมีการแก้ไขครับ 
 -สนามกีฬา ผมมีแนวนโยบายในการดําเนินการ เรื่องห้องน้ําโดยกองช่างได้ 
 ออกแบบไว้ สามแสนบาท แต่ผมมองถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก และเม่ือ 
 สมาชิกสภาฯแจ้งมาในปีถัดไป จะได้ตั้งงบฯไว้ครับ 
 -เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่พอ เราได้ดําเนินการต่อแอมป์ 30 แอมป์ แต่ยังไม่ต่อ 
 สายไฟฟ้า และดําเนินการติดตั้งและย้ายเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมติดตั้งให้เหมาะสม 
 ครับ 
 -ทางตลาดด้านทิศเหนือตะแกรงได้ซ่อมแซมแล้ว 1 จุด เหลืออีก 1 จุด กําลัง 
 จะดําเนินการ 
 -เรื่องไฟฟ้าบ้านยายหลอด จะได้ดําเนินการเปลี่ยนหลอดให้ภายในวันนี้ 
 -ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลซําสูงที่ได้นําปัญหาและความเดือดร้อน 
 ของพ่ีน้องประชาชนมา เพ่ือให้ได้ดําเนินการหาทางช่วยเหลือและแก้ไขครับ 
 -และขอแจ้งจากที่เทศบาลตําบลซําสูง ได้มีการประกวดการบริหารกิจการ 
 บ้านเมืองทีดีและได้รับรางวัล และการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 และได้คะแนนสูงสุด และจะมีคณะจากหน่วยงานอ่ืน คือเทศบาลสีชมพู มา 
 ศึกษาดูงานในวันที่  29  สิงหาคม  2562 และวันที่  11  กันยายน  2562  
 จะมีคณะเทศบาลตําบลรางหวาย เข้ามาศึกษาดูงาน และจะได้นําไปศูนย์ผู้สูง 
 วัย เสร็จแล้วมาฟังการบรรยายทักทายปราศรัยกันและแยกย้ายกันดูการทํางาน 
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 ในแต่ละส่วนงานและเชิญรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และขอเชิญสมาชิก 
 สภาเทศบาลตําบลซําสูงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลซําสูง ท่านใดสงสัยหรือจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลซําสูงทุกท่าน คณะผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลซําสูงที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจําปี ๒๕๖2  ขอปิดการประชุมค่ะ 

เลิกประชุม  ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
 
 

 ลงชื่อ) …………………………………ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                      (นายเต็ม   ศรีประวงศ์) 
                     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตําบลซําสูง (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล)ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่ ........เดือน..........................พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(ลงชื่อ)………………………………………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี) 
 

(ลงชื่อ)………………………………………รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายวิชัย  การะพันธุ์นิต) 
 

(ลงชื่อ)………………………………………เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางประนอม  แก้วใส) 
 
  สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ ..........เดือน......................พ.ศ........ 

(ลงชื่อ)………………………………………ประธานสภาเทศบาลตําบลซําสูง 
                   (นางทองพาด  โคตรบุญเรือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔   ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันที่   ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ.   ห้องประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลต าบลซ าสูง 

ผู้มาประชุม   
๑. นางทองพาด   โคตรบุญเรือง  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายจ ามะลี    โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายเต็ม    ศรีประวงศ์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
๔. นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    
๕. นางประนอม   แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    

          ๖. นายวิชัย   การะพันธ์นิตย์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายทองปุ่น  ไกยสวน   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นางสงวน  แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายจตุรงค ์  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายฉกรรจ์   โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสวาท    จันทหาร  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 

๒. นายยศวัจน ์  ตั้งอรุณจรัสแสง  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายส าเร็จ  สุเพ็งค า   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสมหมาย   อาสาสนา   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นางสาวปิยะพร โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายชาต ิ  มณีสา   ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
๗. นายชัยยา  โพธิรุกข์   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล  
๘. นายไชยยันต์  ร่มซ้าย   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางณีรนุช   คามวัลย์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. จ.อ.เชิดศักดิ์ ค ามูลแสน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
๑๑. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๒. นางธิดารัตน ์ หาปัญนะ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นางสาวพัทรียา บุตรดาซุย  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๔. นางอินทร์ตา  สุริยะภา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๕. นางบุษบา   ค่อมบุสดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๖. นางบังอร  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
๑๗. นางประดิฐ  แสงจันทร์   ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
       ก่อนถึงวาระการประชุม ของเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ได้ 

แจ้งถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศท้องถิ่น ในการประชุม หมวด ๙ 
ข้อ ๑๑๗ จนถึงข้อ ๑๒๒  การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยของที่ประชุม
เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง เชิญค่ะ 

    นายเต็ม  ศรีประวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง แจ้ง 
หมวด ๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย  
ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไป

จะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ การแต่ง
กายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบชุดสากล
นิยม ชุด พระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนด ในขณะที่ก าลัง
ประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม 
และการปรึกษาของสภา ท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ (๑) 
ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ กล่าวค าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย (๒) แสดงกิริยาอันพึง
รังเกียจ (๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการให้เสื่อมเสียเกียรติของ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือจง ใจกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น (๔) ขัดค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่ก าลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบ
การประชุมนี้ หรือกระท าการ ฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ
ตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด หรือให้กล่าวค าขอขมาในที่  ประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ก็ได้ ในกรณีขัดค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นหรือก่อกวนความสงบ
เรียบร้อย หรือกระท าการเสื่อมเกียรติ ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระท านั้น หรือสั่งให้ออกไปจากที่ ประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ ในกรณีประธานสภาท้องถิ่น 
สั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืนประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ  สั่ง
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของที่ประชุมสภา ท้องถิ่น น าตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น
หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึง 
ขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าไม่ สามารถจะรักษา
ระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งหยุด 
พักการประชุม สภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถรักษา ระเบียบการประชุมไว้ได้  
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ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๒๒ ค าสั่งประธานสภา
ท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็นเด็ดขาด 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน และเชิญประธานกล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ประธานสภาเทศบาล  แจ้งเรื่อง นายอุทัย  ชินค าหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขอลาเนื่องจากติดธุระที่ 
    ศาลจังหวัดขอนแก่น 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

-๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑ และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้ง ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒. 

ที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  เพ่ือพิจารณา 
    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
    -ไม่มี                                                  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ   
    ๕.๑ โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่  หมวดครุภัณฑ์  ( เครื่ อง พ่นหมอกควัน )  ( ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗) 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง  -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่าย 
นายกเทศมนตรี   เป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) ซึ่งรายการที่นําเสนอ 

เข้ามาถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องนําเข้าสภาเทศบาลเพ่ือขอความเห็นชอบ
ต่อไป ขอท้าวความไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ ได้
ตั้งงบประมาณในการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท 
ในระยะดําเนินการที่เสนอเข้าสภาฯ รถบรรทุกมีกันสาดไม่มีกันสาดและได้
นําเข้าสภาฯอีกครั้งเมื่อวันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เพ่ือแก้ไข สเปกให้ตรง
ตามท้องตลาด และสภาได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้น และตอนนี้ได้เกิดปัญหา
คือเราได้นําเรื่องไปยังขนส่งจังหวัดขอนแก่น และไม่สามารถจดทะเบียนได้ จึง
ยกเลิกการจัดซื้อรถดังกล่าว และต่อมาฝ่ายบริหารได้เห็นความสําคัญในเรื่อง
ของการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย  ซึ่งเทศบาลยังไม่มีอุปกรณ์ใน
การป้องกันและมีความจําเป็นในด้านสาธารณสุข โดยงบประมาณในปี๒๕๖๓ 
ไม่ได้มีการตั้งครุภัณฑ์นี้ไว้  และได้มีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมฯ ได้แจ้ง
แนวทางการดําเนินงานตามพระราชดําริ ให้ท้องถิ่นดําเนินการ เดิมที



งบประมาณตัวนี้ ได้จัดสรรให้กับชุมชน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท และหนังสือสั่ง
การ ลงวันที่  ๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้กําหนดให้ชุมชนดําเนินการจัดหา โดย
แนวทางตามพระราชดําริมี ๑๐ ด้าน นั้น และเทศบาลได้อุดหนุนชุมชนไปแล้ว 
เมื่อเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือร่วมมือกับคณะกรรมการชุมชน, อสม, รพสต.
,และปัญหาที่ตามมาคือการขาดเครื่องมือโดยเครื่องพ่นหมอกควันในเขต
เทศบาลมีอยู่เครื่องเดียว คือที่โรงพยาบาลซําสู เทศบาลจึงจําเป็นต้องมีครุภัณฑ์
ดังกล่าว เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อโรคไขเลือดออก ไข้มาลาเรีย และในการ
เปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยยึดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่
๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึง
จําเป็นต้องนําเข้าสภาฯตามเอกสารที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น คือบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๒ โดยเทศบาลตําบลซําสูง มีความ
จําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมไปตั้งเป็นรายการใหม่ /หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๙,๐๐๐ บาท 
สําหรับใช้งานสุขภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม สํานักปลัดเทศบาล เป็น
ครุภัณฑ์ที่กําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ (ธันวาคม 
๒๕๖๑) คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่กําหนด ดังนี้ ๑. ปริมาณการฉีดพ่นน้ํายาไม่
น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง ๒. ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร ๓.กําลัง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า หมายเหตุ ใช้สําหรับการกําจัดแมลงและ
ศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อโรค หรือการป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็น
พาหะนําโรค เช่น ยุง แมลง  เป็นต้น เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)หน้าที่ ๘๔ ลําดับที่ 
๑๖ 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดมานั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  สงสัยหรือไม่ เชิญค่ะ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมาในการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ราคาทั่วไป 
สมาชิกสภาเทศบาล  เครื่องละไม่เกินหมื่นครับ แล้วที่ตั้งไว้ เงินที่เหลือจะนําไปทําอะไรหรือครับ 
นายสวาท  จันทหาร  -ตามท่ีได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อรถบรรทุกนั้น ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท โอน 
นายกเทศมนตรี มา ๕๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๑,๐๐๐ บาท เงินที่เหลือไม่ได้เอาไปไหนครับ ตก

เป็นเงินสะสมครับ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - ตามท่ีท่าน สท.ฉกรรจ์  โพธิ์ศรี สงสัย คือ โดยปกติเครื่องพ่นหมอกควันเครื่อง 
ประธานสภาเทศบาล  ละ ๑๐,๐๐๐ บาท แต่นี่โอนมา ๕๙,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลือจากการซื้อเครื่อง  



จะนํางบประมาณไปทําอะไรค่ะ 
นายสวาท  จันทหาร  -ตามท่ีได้หาสเปกครุภัณฑ์นั้น ทั้ง ผอ.กองคลัง ผอ.กองช่าง และนักวิเคราะห์ ฯ  
นายกเทศมนตรี   ได้หารือร่วมกันแล้ว ราคาเป็นไปตามราคากลางและราคาตลาดและเป็นไป 

ตามสเปกที่กําหนด 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  -อยากทราบว่าเครื่องพ่นหมอกควัน ๕๙,๐๐๐ บาท เป็นเครื่องขับเคลื่อนสี่ล้อ 
สมาชิกสภาเทศบาล  หรือแบบสะพายข้าง หากราคา ๕๙,๐๐๐ บาท นี้ ครุภัณฑ์คงต้องใช้ห้าคนหาม 

ช่วยกันครับ 
นายสวาท  จันทหาร  -เดิมทีเคยใช้เครื่องพ่นยาแบบสี่จังหวะ และขอรายงานคุณลักษณะเครื่องพ่น 
นายกเทศมนตรี   หมอกควันดังนี้ครับ จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน ๑ เครื่อง  เป็นเงิน   

๕๙,๐๐๐  บาท  ส าหรับใช้ในงานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ส านัก
ปลัดเทศบาล  เป็นครุภัณฑ์ที่ก าหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   ส านัก
งบประมาณ  คุณสมบัติไม่น้อยกว่าที่ก าหนด ดังนี้   
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๑) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง 
๒) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร 
๓) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า 
หมายเหตุ : ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อ
โรค หรือการป้องกัน ก าจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น 

นายชาติ  มณีสา    -ขออนุญาตชี้แจงเครื่องพ่นหมอกควัน ตามน้ําหนักที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น ไม่น่าจะ 
ปลัดเทศบาล   เกิน 10 กิโลกรัม สเปกสูงมากๆ และล่าสุด โรงพยาบาลได้ทําโครงการพ่น 

หมอกควัน เทศบาลตําบลซําสูง ได้อุดหนุนเป็นน้ํามันและน้ํายา เพราะเราไม่มี
เครื่องพ่นหมอกควันเอง เทศบาลตําบลซําสูง ควรมีเครื่องพ่นหมอกควันไว้ เผื่อ
มีเหตุฉุกเฉินขึ้นครับ 

นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี  -ที่สอบถาม ถามเพ่ือความชัดเจนและเพ่ือประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงรายละเอียดมามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  สงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ (เครื่องพ่น
หมอกควัน) งบประมาณ 59,000 บาท 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จํานวน  ๑๐  เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -มีใครจะเสนออะไรอีกหรือไม่ เชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอุทัย  ชินคําหาร -ฝากท่านประธานสภาเทศบาล ถึงฝ่ายบริหารถนนเส้นหนองบัวน้อย หน้า 
สมาชิกสภาเทศบาล บ้านหมวดใจ ท่อพักชํารุด ตอนนี้เอากรวยไปตั้งไว้ ฝากด้วยครับ 
 -เรื่องขยะ ชาวบ้านบ่นมาว่าเศษขยะที่หล่นอยากให้เก็บให้ด้วย โดยใช้กระบะ 
 โกยผงและใช้ไม้กวาดไปกวาดด้วยครับ 
นายทองปุ่น  ไกยสวน -ฝากท่านประธานสภาฯถึงฝ่ายบริหารดังนี้ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล - บ่อพักหลายบ่อตอนนี้ยังไม่มีการซ่อมแซม บ่อพักยังชํารุดมาก 



 -วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ผา่นมา ตํารวจขับรถไปตก ได้นํารถมาช่วยกันดัน 
 ขึ้นอยากให้ช่วยดําเนินการซ่อมแซม และตรงทางขี้นร้านอีฮงมอเตอร์ เลี้ยวยาก 

เพราะเป็นตรงตระแกรงเหล็กร่องลึกมาก อยากเร่งให้ฝ่ายบริหารดําเนินการ
ซ่อมแซมด้วยครับ 

 -เรื่องเสียงตามสาย พ่ีน้องประชาชนฝากถามมาว่าทําไมเวลาแปดโมงเช้า  
 และหกโมงเย็น ทําไมเปิดเพลงชาติก่อนเวลาในโทรทัศน์ ตรงนี้แจ้งให้ฝ่าย 
 บริหารแก้ไขด้วยครับ 
 -เรื่องสนามกีฬา ก็ดีครับตรงที่พ่ีน้องประชาชนได้มาใช้ประโยชน์ แต่ติด 
 ตรงที่ไม่มีห้องน้ําไว้บริการ เพราะเขาไปใช้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
 ตําบลซําสูง ทําให้สกปรก และเรื่องไฟฟ้าก็ไม่ค่อยสว่าง อยากให้มีการติดตั้ง 
 ไฟฟ้าเพ่ิม และภูมิทัศน์หน้าสนามฟุตบอล อยากให้มีการปรับปรุงให้สวยงาม 
 ครับ 
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 -เรื่องบ่อพักตะแกรงเหล็กด้านทิศตะวันออกของตลาดสด ชํารุด อยากให้ 
 ฝ่ายบริหารไปซ่อมแซมด้วยครับ 
นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี -เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านยายหลอด ไฟฟ้าไม่ติด และยังไม่มีการดําเนินการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เปลี่ยนหลอดให้ เพราะหลอดไฟเสียมานานมากแล้ว 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสวาท  จันทหาร -ขอบคุณสําหรับคําถามของสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ขอชี้แจงเป็น 
นายกเทศมนตรี เรื่องๆ ดังต่อไปนี้ครับ  
 -เรื่องฝาท่อตรงข้างบ้านพ่อผง ตะแกรงกําลังดําเนินการครับ 
 -เรื่องขยะหล่นข้างถัง คือเวลาเก็บแล้วเวลากลางคืนอาจจะมองไม่เห็นเศษ 
 ขยะที่หล่น และอีกอย่างรถขยะคันเล็กตอนนี้เข้าซ่อม เวลาเข้าไปในซอย 
 เล็กๆ ต้องใช้รถเข็ญ เข็ญออกมา จึงทําให้มีเศษขยะที่หล่นอยู่บ้างระหว่าง 
 ทางนัน้ ซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ช่วยรักษาความสะอาด 
 ร่วมกันด้วยครับ 
 -เรื่องบ่อพักตามถนนแอสฟัลต์ ผมมีข้อมูลทุกจุด เริ่มจากถนนอีฮง ถึงบ้านแม่ 
 ทับทิม และเราจะดําเนินกากรเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างแล้ว เทศบาลถึงจะ 
 ดําเนินการ 
 -เสียงตามสายได้ดําเนินการแจ้งเสียงตามสาย และเป็นระบบอัตโนมัติ ยอมรับ 
 ว่าก่อนเวลาจริงๆ ตอนนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์กําลังดําเนินการให้ผู้รับจ้างมา 
 ดําเนินการซ่อมอีก 5 จุด จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ 
 เสียงตามสายและจะงดออกเสียงตามสายจนกว่าจะมีการแก้ไขครับ 
 -สนามกีฬา ผมมีแนวนโยบายในการดําเนินการ เรื่องห้องน้ําโดยกองช่างได้ 
 ออกแบบไว้ สามแสนบาท แต่ผมมองถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก และเม่ือ 
 สมาชิกสภาฯแจ้งมาในปีถัดไป จะได้ตั้งงบฯไว้ครับ 
 -เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่พอ เราได้ดําเนินการต่อแอมป์ 30 แอมป์ แต่ยังไม่ต่อ 
 สายไฟฟ้า และดําเนินการติดตั้งและย้ายเสาไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมติดตั้งให้เหมาะสม 



 ครับ 
 -ทางตลาดด้านทิศเหนือตะแกรงได้ซ่อมแซมแล้ว 1 จุด เหลืออีก 1 จุด กําลัง 
 จะดําเนินการ 
 -เรื่องไฟฟ้าบ้านยายหลอด จะได้ดําเนินการเปลี่ยนหลอดให้ภายในวันนี้ 
 -ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลซําสูงที่ได้นําปัญหาและความเดือดร้อน 
 ของพ่ีน้องประชาชนมา เพ่ือให้ได้ดําเนินการหาทางช่วยเหลือและแก้ไขครับ 
 -และขอแจ้งจากที่เทศบาลตําบลซําสูง ได้มีการประกวดการบริหารกิจการ 
 บ้านเมืองทีดีและได้รับรางวัล และการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 และได้คะแนนสูงสุด และจะมีคณะจากหน่วยงานอ่ืน คือเทศบาลสีชมพู มา 
 ศึกษาดูงานในวันที่  29  สิงหาคม  2562 และวันที่  11  กันยายน  2562  
 จะมีคณะเทศบาลตําบลรางหวาย เข้ามาศึกษาดูงาน และจะได้นําไปศูนย์ผู้สูง 
 วัย เสร็จแล้วมาฟังการบรรยายทักทายปราศรัยกันและแยกย้ายกันดูการทํางาน 
   -๑๐- 
 
 ในแต่ละส่วนงานและเชิญรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และขอเชิญสมาชิก 
 สภาเทศบาลตําบลซําสูงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลซําสูง ท่านใดสงสัยหรือจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลซําสูงทุกท่าน คณะผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลซําสูงที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ประจําปี ๒๕๖2  ขอปิดการประชุมค่ะ 

เลิกประชุม  ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
 

(ลงชื่อ) ……เต็ม   ศรีประวงศ…์……ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายเต็ม   ศรีประวงศ์) 
               เลขานุการสภาเทศบาล 
  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลซ าสูง (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล)ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่........เดือน..........................พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(ลงชื่อ)……ฉกรรจ์  โพธิ์ศรี………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

               (นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี) 
 

(ลงชื่อ)……วิชัย  การะพันธุ์นิ……รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายวิชัย  การะพันธุ์นิต) 
 

(ลงชื่อ)……ประนอม  แก้วใส……เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางประนอม  แก้วใส) 
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ .......๒๖...... เดือน....พฤศจิกายน...พ.ศ....๒๕๖๒ 
 

(ลงชื่อ)……ทองพาด  โคตรบุญเรือง……ประธานสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
                    (นางทองพาด  โคตรบุญเรือง) 
 



 



 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  ๔   ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันที่   ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
ณ.   ห้องประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลต าบลซ าสูง 

ผู้มาประชุม   
๑. นางทองพาด   โคตรบุญเรือง  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายจ ามะลี    โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายเต็ม    ศรีประวงศ์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล 
๔. นางเสงี่ยม  ไชยสมบัติ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    
๕. นางประนอม   แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล    

          ๖. นายวิชัย   การะพันธ์นิตย์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายทองปุ่น  ไกยสวน   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นางสงวน  แก้วใส   ต าแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายจตุรงค ์  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายฉกรรจ์   โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายอุทัย   ชินค าหาร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายสวาท    จันทหาร  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี 

๒. นายยศวัจน ์  ตั้งอรุณจรัสแสง  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายส าเร็จ  สุเพ็งค า   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี  
๔. นายสมหมาย   อาสาสนา   ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
๕. นางสาวปิยะพร โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายชาต ิ  มณีสา   ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
๗. นายชัยยา  โพธิรุกข์   ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล  
๘. นายไชยยันต์  ร่มซ้าย   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางณีรนุช   คามวัลย์   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๑๐. จ.อ.เชิดศักดิ์ ค ามูลแสน  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
๑๑. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๑๒. นางธิดารัตน ์ หาปัญนะ  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๓. นางสาวพัทรียา บุตรดาซุย  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๔. นางอินทร์ตา  สุริยะภา   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๕. นางบุษบา   ค่อมบุสดี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๖. นางบังอร  โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
๑๗. นางประดิฐ  แสงจันทร์   ต าแหน่ง  พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

 
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 
       ก่อนถึงวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ได้ 

แจ้งถึงระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศท้องถิ่น ในการประชุม หมวด ๙ 
ข้อ ๑๑๗ จนถึงข้อ ๑๒๒  การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยของที่ประชุม
เชิญ เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง เชิญค่ะ 

    นายเต็ม  ศรีประวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลซ าสูง แจ้ง 
หมวด ๙ การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย  
ข้อ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นสถานที่ที่ควรแก่การเคารพ ผู้เข้าไป

จะต้องแต่งกายสุภาพ ประพฤติตนให้เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ การแต่ง
กายของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบชุดสากล
นิยม ชุด พระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนด ในขณะที่ก าลัง
ประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้ส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ผู้บริหาร ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น 

ประธานสภาท้องถิน่มีอ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม 
และการปรึกษาของสภา ท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ ๑๑๘ ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ (๑) 
ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ กล่าวค าหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย (๒) แสดงกิริยาอันพึง
รังเกียจ (๓) ก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือกระท าการให้เสื่อมเสียเกียรติของ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น หรือจง ใจกระท าการใดๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของ
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น (๔) ขัดค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 

ข้อ ๑๑๙ ในขณะที่ก าลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบ
การประชุมนี้ หรือกระท าการ ฝ่าฝืนข้อ ๑๑๘ ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ
ตักเตือน ห้ามปราม ให้ถอนค าพูด หรือให้กล่าวค าขอขมาในที่  ประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือห้ามไม่ให้พูดต่อไป หรือสั่งให้ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น ก็ได้ ในกรณีขัดค าสั่งประธานสภาท้องถิ่นหรือก่อกวนความสงบ
เรียบร้อย หรือกระท าการเสื่อมเกียรติ ของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระท านั้น หรือสั่งให้ออกไปจากที่ ประชุม
สภาท้องถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้ ในกรณีประธานสภาท้องถิ่น 
สั่งให้ผู้ใดออกจากที่ประชุม หากผู้นั้นขัดขืนประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจ สั่ง
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้ท าหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยของที่ประชุมสภา ท้องถิ่น น าตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น
หรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาท้องถิ่นก็ได้ ข้อ ๑๒๐ ถ้าเกิดมีการส่งเสียงเอ็ดอึง 
ขึ้นในที่ประชุมสภาท้องถิ่น จนประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าไม่ สามารถจะรักษา
ระเบียบการประชุมให้เป็นที่เรียบร้อยได้ ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งหยุด 
พักการประชุม สภาท้องถิ่นไว้ชั่วคราว ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
เกิดอลเวง จนประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถรักษา ระเบียบการประชุมไว้ได้  
 



-๓- 
 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๒๒ ค าสั่งประธานสภา
ท้องถิ่นตามความในหมวดนี้ให้เป็นเด็ดขาด 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน และเชิญประธานกล่าวเปิด
ประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ประธานสภาเทศบาล  แจ้งเรื่อง นายอุทัย  ชินค าหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขอลาเนื่องจากติดธุระที่ 
    ศาลจังหวัดขอนแก่น 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม 

-๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
ครั้งที่ ๑ และรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลซ าสูง สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ครั้ง ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม   - รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
    ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 
    -ไม่มี                                                  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ   
    ๕.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบเปิดรั้วลวดหนามเป็นถนนเข้าสนามกีฬา จ านวน 3  

ช่อง 
นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงด้วยค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสวาท  จันทหาร  - เดิมทีมีสนามกีฬา และได้รับความเห็นชอบจากสภาให้ล้อมรั้วสนามกีฬา โดย
นายกเทศมนตรี   ปิดห้าช่องทาง และเม่ือมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงได้เปิดใช้สองช่องทางและต่อมา 

เทศบาลได้มีหนังสือสั่งการจากอ าเภอซ าสูงให้ท าถนนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาล
ได้ปรับปรุงถนนเส้นนี้ โดยเรียกว่าถนนรวงผึ้ง  เพราะถนนสายนี้ได้ปลูกต้น
รวงผึ้งไว้ และทางกองช่างได้ขึ้นทะเบียนถนนเส้นนี้โดยใช้ชื่อถนนรวงผึ้ง และ
ต่อไปจะเรียกว่า ถนนเฉลิมพระเกียรติ และท าพิธีเปิดอีกครั้ง และต่อมากอง
คลังได้ปรับรูปแบบโดยการหารายได้จากการค้าขายโดยได้คุยกับผู้จัดการตลาด
คลองถม เดิมที่อยู่หน้าวัด กรมทางหลวงไม่อนุญาตก็ได้ย้ายไปสนามโรงเรียน 
และโรงเรียนได้มีการปรับปรุงจึงจ าเป็นต้องย้ายถนนคนเดินและผู้จัดการได้มา
ติดต่อกับเทศบาลต าบลซ าสูง และได้ตกลงกันว่าจะให้จัดที่ถนนรวงผึ้งในการจัด
กิจกรรมดังกล่าว และเมื่อด าเนินกิจการแล้ว ที่จอดรถไม่มี ไม่สะดวกจึง
จ าเป็นต้องเปิดเพ่ือให้มีที่จอดรถ เพ่ือไม่ให้กีดขวางการจราจร โดยการเปิดนั้น
เปิดเฉพาะวันเสาร์ โดยช่องการเปิด จะเปิดช่องทางทิศใต้ และอีกช่องคือประตู
เดิม ซึ่งเมื่อลองเปิดแล้ว การจราจรก็สะดวกขึ้น แต่มีข้อห้ามคือ ไม่ให้เข้าไป
จอดท่ีสนามฟุตบอลซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลซ าสูงเห็นชอบ 
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    -อีกเรื่องคือ เทศบาลต าบลซ าสูงได้รับหนังสือด่วน หนังสือลงวันที่  21  
พฤศจิกายน  2562 ให้เทศบาลท าหนังสือของบประมาณโดยส่ง ภายในวันที่  
22 พฤศจิกายน 2562 จึงได้ให้ กองช่างประมาณการ โดยวงเงินไม่เกิน 5 
ล้านบาท ซึ่งจะด าเนินการด้านหลังอาคารอ านวยการที่สนามศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ด้านทิศตะวันตก ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ โครงการ อีกจุดเป็นหนึ่งที่วางแผนคือ
ด้านทิศเหนือ สนามฟุตบอล เรากันไว้เพ่ือสร้างอาคาร แต่ตอนนี้ได้พิจารณา
แล้วว่า โรงเรียนภายในเขตเทศบาลมีทั้ง โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐ 
พ้ืนที่ตรงนี้ได้ก าหนดไว้ 35x75 ใน 4 โครงการ ของบไปทั้งสิ้น 2,428,000.- 
บาท ถ้าได้ตามท่ีขอลานกีฬา ลานอเนกประสงค์ ก็จะกว้างเพ่ิมข้ึน และขอความ
เห็นชอบเพ่ือน าเข้าบรรจุในแผน 4 ปี อีกต่อไป ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องของความ
เห็นชอบสองเรื่องดังนี้ 
1. ขอความเห็นชอบเปิดรั้วลวดหนามเป็นถนนเข้าสนามกีฬา จ านวน 3 ช่อง 
2. ขอบรรจุการสร้างลานกีฬาในแผนพัฒนาสี่ปี 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีขออนุมัติความเห็นชอบจากเทศบาลต าบลซ าสูง  
ประธานสภาเทศบาล  จ านวน 1. เรื่องคือขอความเห็นชอบเปิดรั้วลวดหนามเป็นถนนเข้าสนามกีฬา  

จ านวน 3 ช่อง และ 2. ขอบรรจุการสร้างลานกีฬาในแผนพัฒนาสี่ปี ขอความ
เห็นชอบด้วยค่ะ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ านวน  9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
นายสวาท  จันทหาร  - ขอขอบคุณสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ที่ได้เห็นชอบโครงการดังกล่าว และผม 
นายกเทศมนตรี   ขออนุญาตแจ้งประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจ าปี 2562 ดังนี้ 
 

ประกาศเทศบาลต าบลซ าสูง 
เรื่อง  ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

************************** 
  อาศัยอ านาจความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 101 ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกาศส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลซ าสูง ในเวลาอันสมควรนั้น บัดนี้เทศบาลต าบลซ าสูง ได้จัดท างบต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 
 

  จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
 
               สวาท  จันทหาร 
           (นายสวาท  จันทหาร) 
        นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง 
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เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 
งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ  วันที่  30  กันยายน  2562 
 

 
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน   2 45,562,567.33 44,299,215.00 
สินทรัพย์ 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 
 เงินสุดและเงินฝากธนาคาร   3 33,180,455.55  30,563,015.93 
 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกจิการเทศบาล(ก.ส.ท)     5,705,789.83   5,390,429.60 
 ลูกหนี้ภาษ ี    4               839.00        10,068.00 
 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม   5      119,200.00       119,200.00 
 ลูกหนี-้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  6      244,814.00       245,414.00 
 รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน    39,251,098.38  36,328,127.53 
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
 รวมสินทรัพย์ไมห่มุนเวียน 
รวมสินทรัพย ์      39,251,098.38  36,328,127.53 
ทุนทรัพย์สิน     2 45,562,567.33  44,299,215.00  
หน้ีสิน 
หน้ีสินหมุนเวียน      
 รายจ่ายค้างจ่าย    7  1,570,503.92   1,844,517.76 
 เงินรับฝาก    8    989,445.25   2,288,093.46 
 รวมหน้ีสินหมุนเวียน    2,559,949.17  4,132,611.22 
รวมหน้ีสิน      2,559,949.17  4,132,611.22 
เงินสะสม       
 เงินสะสม     9 23,619,054.35  19,961,632.84 
 เงินทุนส ารองเงินสะสม    13,072,094.86  12,233,883.47 
 รวมเงินสะสม     36,691,149.21  32,195,516.31 
รวมหน้ีสินและเงินสะสม     39,251,098.38  36,328,127.53 
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เทศบาลต าบลซ าสูง  อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562 
 
หมายเหตุ  3  เงินสดและเงินฝากธนาคาร    ปี 2562  ปี 2561 
เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 
กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 415-1-24030-6            23,324,734.05       25,032,244.62 
กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 415-6-01328-6          4,172,067.61            280,800.00 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทประจ า เลขท่ี 
290-2-43741-7                 341,698.03            341,698.03 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทประจ า เลขท่ี 
290-2-43741-4              4,945,454.17        4,514,500.16 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทประจ า เลขท่ี 
290-2-89285-0                 396,501.69           393,773.12
รวม             33,180,455.55     30,563,015.93 
 
นายสวาท  จันทหาร  ในปี 2563  ได้มีเรื่องที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ เชิญ 
นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง ผู้อ านวยการคลังชี้แจงรายละเอียด 
นางณีรนุช  คามวัลย์  -เรื่องการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะมีผลบังคับใช้ปี 63 ตั้งแต่ 15   
ผู้อ านวยการกองคลัง  มีนาคม  2563  ในเรื่องที่ดินได้ลดหย่อน 3 ปีแรกคือไม่ต้องมีการจัดเก็บภาษี 
นายสวาท  จันทหาร  -โบว์ชวัร์อยู่ในมือของทุกท่านแล้ว รายละเอียดอยู่ในนั้นทั้งหมด จึงอยากจะขอ 
นายกเทศมนตรี   ความอนุเคราะห์สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 

ทราบโดยทั่วกัน โดยเทศบาลได้จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ 7 จุด 1. จุดสาม
แยก 2.ตลาดสด 3. หนองค าน้อยหนองค าใหญ่ 4. รร.บ้านกระนวนด้านทิศ
ตะวันออก 5.หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลซ าสูง 6.หน้าศาลา
กลางบ้านบ้านโคกสูง 7.หน้าปั้มน้ ามันทางไปวัดป่าสันติธรรม  
-สืบเนื่องจากพนักงานเทศบาลได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ท่าน 1. นาย
อาทิตย์  แสนบุตร ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และ2. นางสาวกชพร  
สุริยงค์  ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก และเทศบาลต าบลซ าสูงจะได้ด าเนินการเลี้ยง
ส่งเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนในวันที่ 27 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.00 น. ณ 
ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลต าบลซ าสูง  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านร่วมเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ท้ังสองคนด้วยครับ 
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นายฉกรรจ์  โพธิ์ศร ี  -เรื่องตลาดถนนคนเดินตรงหนองบ่อ เราน่าจะปรับปรุงตรงนี้เป็นถนนคนเดิน  
นายกเทศมนตรี   หากอนาคตข้างหน้าถนนตรงนั้น เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติสถานที่ตลาด 

ตรงหนองบ่อเหมาะสมที่สุดและชาวบ้านต่างหมู่บ้านก็จะสะดวกในการเดินทาง 
มาตลาด และยังมีหนองน้ าสาธารณะเป็นที่พักผ่อนให้เช่านั่งกินอาหาร มีรายได้
เข้าเทศบาลและมีการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา น าขึ้นมาขายตลาด ไม่เทศบาลท า ก็
ชาวบ้านท า เพราะน้ าเค็ม ไม่สามารถน าน้ าไปท าการเกษตรได้ เพราะน้ าเค็ม 
ผมจึงขอเสนอเป็นข้อคิดในอนาคตขอบคุณครับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

นายสวาท  จันทหาร  -ขอบคุณในวิสัยทัศน์ท่านฉกรรจ์โดยเทศบาลได้วัดพ้ืนที่ตรงนั้น เช่น พ้ืนที่ 
นายกเทศมนตรี   เกษตร โซน C และสมาชิกยังไม่เพียงพอ เพราะชุมชนไปลงโซน B และใน 

อนาคตไม่แน่ ถนนตรงนี้อาจจะเป็นถนนคนเดินครับ 
นายทองปุ่น  ไกยสวน  -ผมมีเรื่องเสนอฝ่ายบริหารดังนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  -ถนนสายกลางบ้าน ถนนเป็นฝุ่น เวลาฝนตกเป็นขี้โคลนเป็นเลน พ่ีน้อง 

ประชาชนร้องเรียนมา และตอนนี้เป็นฝุ่นเยอะมาก อยากให้ปรับปรุงแก้ไขด้วย
ครับ 
-เรื่องฝาบ่อ บางบ่อยังไม่แก้ไข ทางหมู่ 3 ไปทางหมู่ 6 ยังไม่มีการแก้ไข ช่วย
แก้ไขด้วยครับ 
-ริมถนน ตรงฟุตบาท บางทีมีต้นไม้ยื่นออกมา อยากให้เทศบาลไปตัดออกให้
ด้วย และมีแม่ค้าบางคนล้ าที่ออกมาพ้ืนที่สาธารณะโดยผู้ใหญ่ลอยได้ไปคุยกะ
นายอ าเภอแล้วนายอ าเภอได้ท าเรื่องมายังเทศบาลแล้ว 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง -ฝาบ่อซอยบ้านประธานสภาเทศบาล  ช ารุดรบกวนให้ทีมงานกองช่าง 
ประธานสภาเทศบาล  ด าเนินการแก้ไขให้ด้วยค่ะ 
นายสวาท  จันทหาร  -เรื่องฝุ่นแอสฟัลต์ เป็นฝุ่นมาจากการผสมของยางหรือไม่อย่างไร หากไม่หาย 
นายกเทศมนตรี   เป็นฝุ่นก็จะได้ด าเนินการแก้ไข 
    -เรื่องฝาบ่อเริ่มจากร้านอีฮงมอเตอร์ไปถึงลานตักบาตร อีกเส้นคือถนนประชา 

ราษฎ์ และร้านกมลขึ้นไปทางหมู่ 6 ซึ่งถนนเราท าเป็นบล็อกเอาไว้ ยังไม่ได้
เจาะ แล้วจะต้องดูตามทิศทางของน้ าถึงจะไปเจาะฝาบ่อ 

    -เรื่องฝาบ่อในซอยก็ได้ติดมานานการช ารุดของฝาบ่อก็เป็นเรื่องปกติ เพราะมี 
การใช้งานมานานมาก ซึ่งก็มีอุปสรรคหลายอย่าง แต่ก็จะมีการด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป 

นางทองพาด  โคตรบุญเรือง - มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูง ท่านใดสงสัยหรือจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ ถ้าไม่มีขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลซ าสูงทุกท่าน คณะ

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลซ าสูงที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัย
สามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖2  ขอปิดการประชุมค่ะ 

เลิกประชุม  ๑๒.๐๐ นาฬิกา 
 

(ลงชื่อ) ……เต็ม   ศรีประวงศ…์……ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายเต็ม   ศรีประวงศ์) 
               เลขานุการสภาเทศบาล 



-๘- 
 
 
 

  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลซ าสูง (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล)ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้แล้ว เมื่อวันที่........เดือน..........................พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
(ลงชื่อ)……ฉกรรจ์  โพธิ์ศรี………ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

               (นายฉกรรจ์  โพธิ์ศรี) 
 

(ลงชื่อ)……วิชัย  การะพันธุ์นิ……รองประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                      (นายวิชัย  การะพันธุ์นิต) 
 

(ลงชื่อ)……ประนอม  แก้วใส……เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางประนอม  แก้วใส) 
 

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ .......๒๗...... เดือน....กุมภาพันธ์...พ.ศ....๒๕๖๓ 
 

(ลงชื่อ)……ทองพาด  โคตรบุญเรือง……ประธานสภาเทศบาลต าบลซ าสูง 
                    (นางทองพาด  โคตรบุญเรือง) 
 
 


